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ตราครุฑ 

คำพิพากษา

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ท่ี 1009/2504

ศาลฎีกา
วันท ี่2 9 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2504

ความอาญา
พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
ระหว่าง

นายพลตำรวจจัตวา ผาด ตุงคะสมิต ท่ี 1 1 นายพลจัตวา ทม จิตรวิมล ท่ี 2, นายร้อย 
ตำรวจโท จำรัส ลิมละมัย ท่ี 3 1 นายร้อยตำรวจโท ธนู พุกใจดี ท่ี 4 , นายสิบตำรวจเอก แนบ น่ิม 
รัตน์ ท่ี 5 . จำเลย

เร่ือง ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา

โจทก์และจำเลยท่ี 1 , 2 , 5 ,  ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันท่ี 31 เดือน 
มีนาคม พุทธศักราช 2503

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทุกคนเป็นตำรวจประจำการเมื่อระหว่างเวลากลางคืน (หลังเท่ียง) 
ของวันท่ี 3 มีนาคม 2492 ถึงเวลากลางคืน ( ก่อนเท่ียง ) ของวันท่ี 4 มีนาคม 2492 ซึ่งเป็นเวลากลาง 
คืนติดต่อกัน จำเลยได้บังอาจกระทำผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ ขณะบันจำเลยท่ี 1 รับราชการเป็น 
รองผู้กำกับการ กอง 4 กองตำรวจสันติบาล จำเลยท่ี 2 รับราชการเป็นผู้กำกับ กอง 2 กองตำรวจ 
สันติบาล จำเลยที่3 ท่ี 4 รับราชการเป็นนายสิบตำรวจประจำกองตรวจตำรวจนครบาลใต้ จำเลยท่ี 
5 รับราชการเป็นพลตำรวจสมัคร ประจำกองตรวจตำรวจนครบาลใต้ จำเลยกับพวกซึ่งตายไปแล้ว 
หน่ึงคน และท่ียังหลบหนีอีกหลายคน เป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาไต้สมคบร่วมกัน
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กระทำการอันมิควรกระทำในตำแหน่งหน้าท่ีของตน คิดร้ายต่อนายทองเปลว ชลภูมิ นายทอง 
อินทร์ ภูริพัฒน้ นายถวิล อุดล และนายจำลอง ดาวเรือง ซึ่งถูกจับและควบคุมไว้โดยเจ้าพนักงาน 
ตำรวจ

ตามวันเวลาดังกล่าวแล้วข้างต้น จำเลยกับพวกไต้สมคบร่วมกันกระทำเพทุบายไปขอรับ 
ตัวนายทองเปลว ชลภูมิ จากท่ีคุมขังของกองตำรวจสันติบาล รับตัวนายจำลอง ดาวเรือง จากท่ีคุม 
ขังสถานีตำรวจยานนาวา รับตัวนายถวิล อุดล จากที่คุมขังสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง และรับ 
ตัวนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ จากที่คุมขังสถานีตำรวจนครบาลสามเสน จัดการควบคุมคนท้ังส่ีออก 
เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนพหลโยธิน

ต่อมาไต้ให้รถยนต์หยุด แล้วจำเลยกับพวกไต้สมคบร่วมกันใช้อาวุธปีนยิงคน.ทั้งสี่
ขณะที่ถูกใส่กุญแจมืออยู่นั้น รวมหลายนัด โดยมีเจตนาฆ่าคนทั้งส่ีให้ถึงแก่ความตายทันทีหรือเกือบ 
ทันที สมตังเจตนาของจำเลยกับพวก ทั้งน้ีจำเลยกับพวกไต้กระทำโดยไต้ไตร่ตรองไว้ก่อน และโดย 
พยายามด้วยความพยาบาทมาดหมาย ทั้งเป็นการกระทำโดยทรมานทารุณโหดร้าย หรือแสดงความ 
ดุร้ายแก่ผู้ตายท้ังสี่ให้ไต้รับความลำบากอย่างแสนสาหัส รายการบาดแผลของผู้ตายทั้งสี่ ปรากฏตาม 
รายงานชันสูตรพลิกศพ ซึ่งเจ้าพนักงานไต้ทำไว้ เหตุเกิดท่ีตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน จังหวัด 
พระนคร

เมื่อไต้กระทำผิดตังกล่าวแล้ว โดยเจตนาที่จะช่วยให้ตนเองและให้ผู้อื่นพ้นอาญา จำเลย 
กับพวกไต้เพทุบายกระทำสิ่งซึ่งเป็นสักขีพยานโดยเป็นเท็จขึ้น และเอาเนื้อความที่รู้อยู่แล้วว่าเป็น 
เท็จมาบอกเล่าต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และแจ้งต่อเจ้าพนักงานสถานีตำรวจนครบาลบาง
เขน เพื่อให้หลงเชื่อไปในทางที่เป็นข้อเท็จว่า การที่คนทั้งสี่ถูกยิงตายนี้เนื่องในระหว่างทาง ตำรวจ 
ไต้เอาขึ้นรถยนต์1!ป เพื่อเอาผู้ตายไปฝากควบคุมท่ีสถานีตำรวจนครบาลบางเขน มีผู้ร้ายตักแย่งชิง 
เกิดการยิงต่อสู้กันกระสุนปีนถูกคนทังสี่ตาย คนร้ายหลบหนีไปไต้

ขอให้ลงโทษจำเลยตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 63 , 249 , 250 ประมลกฎหมาย 
อาญามาตรา 83 1 288 , 289 และนับโทษจำเลยท่ี 2 ติดต่อกับสำนวนของศาลจังหวัดชัยนาทคดี 
อาญาหมายเลขดำท่ี 125 /2501

จำเลยทั้งห้าให้การรับว่าเป็นเจ้าพนักงานจริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ไต้กระทำผิดตังฟ้อง
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ศาลอาญาพิจารณาแล้วพิพากษาว่า นายพลตำรวจจัตวาผาด นายพลตำรวจจัตวาทม 
และนายสิบตำรวจเอกแนบ จำเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 5 มีความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 
249 ซึ่งบัญญัติโทษไว้เท่ากันกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ให้วางโทษจำคุกจำเลยท้ัง
สามคนนี้ไว้ตลอดชีวิต ส่วนนายร้อยตำรวจโทจำรัส และนายร้อยตำรวจโทธนู จำเลยท่ี 3 และท่ี 4 
หลักฐานคำพยานโจทก์ยังไม่มั่นคง จึงยกประโยชน์ให้เป็นผลดีแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญา มาตรา 227 ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยทั้งสองนี้ ท่ีโจทก์ขอให้นับโทษจำเลยท่ี 2 
ต่อจากคดีของศาลจังหวัดชัยนาทนั้น ปรากฎว่าคดีนั้นยังไม่ได้ตัดสิน ให้ยกคำขอข้อน้ันเสีย

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 3 ท่ี 4 ด้วย และให้ลงโทษจำเลยทุกคนในสถาน
หนัก

จำเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 5 อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง อ้างว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ัาหนัก 
พอพิงว่าจำเลยกระทำผิด และไม,ปรากฎว่าได้มีการชันสูตรพลิกศพโดยถูกต้อง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 เพราะไม่มีผู้พิพากษาร่วมทำการชันสูตรพลิกศพด้วย 
ทั้งจำเลยควรจะไร้รับนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 พุทธ
ศตวรรษ พ .ศ .2499 มาตรา4 แล้ว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 5 ฎีกาต่อมา โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกาของ5โจทก์

ศาลฎีกาได้พิงพนักงานอัยการโจทก์และทนายจำเลยแถลงการณ์ด้วย วาจา และตรวจ 
สอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้วทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่านายทองเปลว ชลภูมิ นายจำลอง
ดาวเรือง นายถวิล อุดล นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ได้ถูกยิงตาย ในระหว่างทางท่ีตำรวจซึ่งมีจำเลย 
กับพวกควบคุมไปสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 14-15 ถนนพหลโยธิน 
เมื่อคืนวันที่ 3 ต่อกับวันท่ี 4 มีนาคม 2492 เวลาประมาณ 2 นาฬิกา ผู้ตายท้ังส่ีคนน้ัเป็นนักการเมือง 
ต่างเคยเป็นผู้แทนราษฎร และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาแล้ว นายทองเปลว เป็นนักการเมือง 
สังกัดพรรคแนวรัฐธรรมนูญ และเป็นเลขาธิการพรรค นายจำลอง นายถวิล นายทองอินทร์ เป็น 
นักการเมืองสังกัดพรรคสหชีพ นายทองอินทร์เป็นหัวหน้าพรรค นายถวิลเป็นเลขาธิการพรรค
พรรคแนวรัฐธรรมนูญกับพรรคสหชีพเคยร่วมงานเป็นรัฐบาลสมัยหนึ่ง ซ่ึงมีหลวงธำรงนาวาสวัสด 
เป็นนายกรัฐมนตรี ผู้ตายทั้งสี่เคยเป็นเสรีไทยและเป็นนักการเมืองทางฝ่ายนายปรีดี พนมยงก์ ซ่ึง
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เป็นนักการเมืองคนละฝ่ายกับจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และนายพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ 
ได้เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 เป็นเหตุให้รัฐบาลชุดหลวงธำรงนาวาสวัสด ต้อง 
หลบหนี และได้มีการตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่โดยมี จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 
บริหารราชการแผ่นดินแทน

ในระหว่างที่จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีน้ัน ได้เกิดกบฏข้ึน 2 
คร้ัง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2491 คร้ังหลัง เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2492 การกบฏคร้ัง 
หลังนี้ได้ถูกปราบปรามเสร็จสิ้นในวันรุ่งขึ้น คือในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2492 คร้ันต่อมาในวันท่ี 
28 น้ีเอง นายจำลอง นายถวิล นายทองอินทร์ ได้ถูกจับตัวโดยนายพลตำรวจเอกเผ่า ซ่ึงขณะน้ัน 
ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้สั่งให้ออกหมายจับ และในวันที่ 1 มีนาคม 2492นาย 
ทองเปลว ซึ่งได้หลบหนีออกไปอยู่ปีนังอาณาเขตประเทศสหพันธรัฐมะลายู และกลับเข้ามาโดย
ทางเคร่ืองบิน ก็ได้ถูกจับที่สนามบินดอนเมืองด้วย แล้วคนท้ังส่ีได้ถูกแยกย้ายควบคุมไว้ในท่ีต่างๆ

ครันในคืนวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 23 นาฬิกาเศษ นายพันตำรวจเอกหลวงพิชิตธุระ 
การ (ยศในขณะนั้น) ได้ใช้รถยนต์ของตำรวจ 3 คัน กับนายตำรวจ นายสิบและพลตำรวจรวม 
ประมาณ 20 คนเศษ รถคันท่ี 1 เป็นรถจีปเล็กมีพลตำรวจอรินทร์ เป็นผู้ขับขี่ซึ่งบัดนีได้ตายเสียแล้ว 
และมีนายพันตำรวจเอกหลวงพิชิตธุระการกับจำเลยที่ 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 5 และตำรวจอีกคนหน่ึงหรือ 
สองคนน่ังไป รถคันท่ี ๒ เป็นรถยนต์สเตช่ันแวกก้อน มีนายสิบตำรวจเอกสุธีร์ เปรมกมล ซ่ึงขณะ 
นั้นเป็นพลตำรวจเป็นผู้ขับ มีนายร้อยตำรวจเอกพุฒ บูรฌสมภพ กับนายร้อยตำรวจโทบุญสม 
ประไพ (ยศ1ขณะนัน) น่ังข้างหน้าจำเลยที่ 4 กับตำรวจอีกประมาณ 2 3 คนน่ังข้างหลังรถคันท่ี 3 
เป็นรถยนต์สเตชั่นแวกก้อนมีนายสิบตำรวจเอกเกียรติศักดิ, พ่ึงเท่ียง ขณะน้ันมียศเป็นนายสิบตำรวจ 
ตรีเป็นผู้ขับ มีนายพันตำรวจตรีสุรินทร์วีระรัตน์ กับมีตำรวจน่ังข้างหลังอีกประมาณ 7 - 8 คน นาย 
สิบและพลตำรวจดังกล่าวต่างมีปีนคาร์ไบน้ และปีนทอมสันติคตัวไป รถยนต์สองคันหลังแล่นออก 
จากสวนอัมพร พบรถจี้ปคันแรกที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วแล่นตามกันไป

รถได้ไปรับตัวนายทองเปลวที่กองตำรวจนครบาลปทุมวัน รับตัวนายจำลองที่สถานี 
ตำรวจนครบาลยานนาวา รับตัวนายถวิลท่ีสถานีตำรวจนครบาลนางเล้ิง และรับตัวนายทองอินทร์ ท่ี 
สถานีตำรวจนครบาลสามเสนโดยหลวงพิชิตธุระการอ้างว่าจะนำตัวไปสอบสวน นายทองเปลว 
นายจำลอง นายถวิล นายทองอินทร์ นั่งรวมกันไปตอนกลางรถยนต์คันท่ีสองและก่อนท่ีรถจะออก 
จากสถานีตำรวจนครบาลสามเสนนั้น หลวงพิชิตธุระการได้เดินเข้าไปข้างหน้ารถยนต์คันท่ี 2 พูด
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สั่งให้นายร้อยตำรวจเอกพุฒ กับนายร้อยตำรวจโทบุญสม เอากุญแจมือใส่มือคนท้ังสี่น้ันโดยใส่ 
กุญแจมือคนทั้งสี่ทั้นโดยใส่กุญแจรวมมือทั้งสองติดกันทุกคน รถยนต์ที่หลวงพิชิตธุระการนั่งได้ 
แล่นนำไปทางถนนริมคลองประปาสามเสน แล้วไปออกถนนพหลโยธิน เม่ือรถยนต์แล่นไปถึงริม 
คลองประปาสามเสนนั้น ได้มีการส่ังให้ดับดวงไฟหน้ารถคันท่ี 2 และท่ี 3 เสีย โดยใช้ไฟหร่ีแทน

ครันเวลาประมาณ 2 นาฬิกา เมือรถยนต์แล่นไปถึงท่ีเกิดเหตุ รถยนต์คันหน้าท่ีหลวง 
พิชิตธุระการนั่งไปได้ซับช้าลงแล้วมีเสียงปีนลั่นขึ้น 1 หรือ 2 นัด แล้วรถยนต์คันน้ันก็หยุด นายร้อย 
ตำรวจเอกพุฒได้บอกนายสิบตำรวจเอกชุธีร์ผู้ขัยรถยนต์คันที่สองว่า รถยนต์คันหน้าถูกยิง และส่ัง 
ให้รถหยุด ส่วนรถคันท่ี 3 เม่ือเห็นรถยนต์คันข้างหน้าหยุดก็หยุดบ้าง เม่ือรถยนต์หยุดแล้วพวกเจ้า 
หน้าที่ตำรวจได้ลงจากรถหมด หลวงพิชิตธุระการกับตำรวจอีกหลายคนรวมท้ังจำเลยทุกคนได้เดิน 
เข้ามาที่รถยนต์คันที่ 2 ที่ผู้ตายน่ังไป หลวงพิชิตธุระการได้บอกให้ผู้ตายท้ัง 4 คนลงจากรถโดยพูดว่า 
รถคันหน้าถูกยิง แต่ผู้ตายไม่มีใครยอมลง และได้มีคนหน่ึงในพวกผู้ตายได้พูดขอชีวิต แต่หลวง 
พิชิตธุระการกลับพูดขยั้นขยอจะให้ลงจากรถให้ได้ ทั้งได้พูดรับรองว่า ลงจากรถจะเป็นการปลอด 
ภัย ถ้าหากอยู่บนรถจะไม่ปลอดภัย แต่ผู้ตายก็คงไม่มีใครยอมลงจากรถ

ขณะนั้นจำเลยที่ 1 ได้พูดข้ึนว่า “อ้ายพวกน้ีกบฏแบ่งแยกดินแดน เอาไว้ทำไม” แล้ว 
จำเลยท่ี 2 ก็พูดว่า “อ้ายพวกนีเป็นกบฏเอาไว้ทำไม” ต่อจากบันจำเลยท่ี 1 ก็ได้ร้องเรียกช่ือจำเลยท่ี 5 
จำเลยท่ี 5 ได้วิ่งเช้ามาทางข้างหลังหลวงพิชิตธุระการ หลวงพิชิตธุระการได้เดินหลบออกไป ท้ังได้ 
ตระโกนบอกให้นายร้อยตำรวจเอกพุฒหลบออกไปด้วย แล้วจำเลยท่ี 5 ได้ประทับปีนยิงผู้ตาย 1 ชุด 
และข้างจำเลยที่ 5 น้ันยังมีจำเลยท่ี 3 และท่ี 4 ยืนอยู่ ในท่าเตรียมยิงเหมือนกัน ต่อจากน้ันยังมีการยิง 
ผู้ตายอีก 2 - 3 ชุด

เมื่อสิ้นเสียงปีนแล้ว จำเลยท่ี 1 กับหลวงพิชิตธุระการได้เรียกหาคนขับรถยนต์คันท่ี 2 
นายสิบตำรวจเอกสุธีร์ ผู้ขับรถได้ว่ิงเข้าไปหา หลวงพิชิตธุระการได้สั่งให้ไปสั่งให้เปิดไฟในรถขึ้น 
ดูว่า ผู้ตายได้ตายหมดทุกคนหรือยัง เมื่อปรากฏว่าทุกคนได้ตายหมดแล้ว นายร้อยตำรวจเอกพุฒได้ 
สั่งให้นายสิบตำรวจเอกสุธีร์ลากเอาศพผู้ตายลงจากรถ นายสิบตำรวจเอกสุธีรํได้ลากศพลงจากรถที 
ละศพเมื่อลากศพแรกลงไปแล้ว พอลากเอาศพท่ี 2 ลงไป นายร้อยตำรวจเอกพุฒได้เอาปีนพก
ประจำตัวยิงศพนั้น 2 นัด แล้วนายสิบตำรวจเอกสุธีร์ ได้ลากศพวางลงที่พ้ืนดินหนึ่งศพรวมเป็น 3 
ศพด้วยกัน ส่วนศพนายทองเปลวคงเหลืออยู่บนรถ ต่อจากน้ันนายร้อยตำรวจโทบุญสมได้เอาถูก
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กุญแจให้นายสิบตำรวจเอกสุธีร์ไขกุญแจออกจากมือผู้ตาย ปรากฎว่าศพหนึ่งกุญแจที่ใส่มือข้างหนึ่ง 
หักเพราะถูกกระสุนปีน

นอกจากนันหลวงพิชิตธุระการ ยังได้สั่งให้ใช้ปีนยิงที่ข้างรถคันหน้ากับคันที่ผู้ตายนั่ง 
ไปอีก เพ่ือให้เห็นว่าได้ถูกคนร้ายยิงมาจากด้านนอกรถ แล้วหลวงพิชิตธุระการกับจำเลยที่ 1 ท่ี 2 ได้ 
ไปแจ้งเหตุที่ สถานีตำรวจนครบาลบางเขนว่าได้ควบคุมตัวผู้ตายมาถึงที่เกิดเหตุ ได้มีคนร้ายหลาย 
คนมาตักแย่งชิง ได้เกิดยิงต่อสู้กัน กระสุนปีนได้ถูกผู้ตายถึงแก่ความตาย และขอกำลังตำรวจออกติด 
ตามจับตัวคนร้าย ส่วนในท่ีเกิดเหตุนันนายร้อยตำรวจเอกพุฒกับนายร้อยตำรวจโทบุญสม ได้ช่วย 
กันเอาปลอกกระสุนปีนกับบุหรี่ ให้ตำรวจเอาไปโรยตามโคนต้นไม้ตามบริเวณนั้นและให้ตำรวจทั้ง 
ตัวนายร้อยตำรวจโทบุญสมเองลงเดินลุยยํ่าในคูริมถนนที่มีนั้าขัง เพื่อให้เห็นว่ามีคนคอยตักอยู่ เม่ือ 
ได้ใช้ปีนยิงต่อสู้กันแล้วได้ลุยนั้าข้ามคูหนีไป

ครันเม่ือหลวงพิชิตธุระการ กลับจากไปแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนแล้ว ก็ 
ได้ให้นายร้อยตำรวจโทบุญสม ไปแจ้งเหตุต่อนายพลตำรวจเอกเผ่าท่ีวังปารุสกวัน และในคืนนั้นได้ 
มีนายพลตำรวจเอกเผ่า หลวงแผ้วพาลชนซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสอบสวนกลาง และ 
ขุนจำนงค์รักษา ซึ่งขณะบันดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือ ไปดูที่เกิดเหตุ แล้วนำ 
ศพผู้ตายไปทำการชันสูตรพลิกสพที่โรงพยาบาลกลาง ในเช้าวันรุ่งขึ้นนายร้อยตำรวจโทบุญสมได้ 
นั่งรถจีปไปหานายสิบตำรวจเอกสุธีร์ ยังที่พักสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย และเอาน่ังรถไป 
ด้วย ไปที่ท่านำเทเวศร์เอากุญแจมือที่ไขออกจากมือผู้ตายลงไปทิ้งนั้าในลำแม่นำเจ้าพระยา ครันต่อ 
มาประมาณ วันท่ี 8 เดือนบันจำเลยท่ี 2 ได้นำเอาไฟฉาย 1 ดวงกับรองเท้ายาง สีนำตาล 1 ข้าง ไป 
มอบให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน โดยไปแจ้งว่าเก็บได้จากที่เกิดเหตุ

ต่อมาได้มีคำแถลงการณ์ ของทางราชการตำรวจออกแถลงว่า การที่ผู้ตายทัง 4 คนถูกยิง 
ตายบัน ก็เพราะมีคนร้ายมาตักแย่งชิง ได้เกิดยิงต่อสู้กับเจ้าพนักงานตำรวจผู้ควบคุมลูกกระสุนปีน 
ได้ถูกผู้ตายถึงแก่ความตาย ในครังบันนายพันตำรวจตรียงยุทธ ตำรงค์ชัย ซึ่งขณะบันมียศเป็นนาย 
ร้อยตำรวจเอกและดำรงตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนได้รับคำสั่งจากหลวง 
สัมฤทธิ,สุขุม'วาท ให้เป็นผู้สอบสวนคดีท่ีเกิดข้ึนน้ัน โดยการสอบสวนมุ่งไปว่า ผู้ตายได้ถูกกระสุน 
ปีนที่คนร้ายมาคอยตักแย่งชิง แล้วเกิดยิงต่อสู้กับเจ้าพนักงานตำรวจ และทางตำรวจให้เอานายร้อย 
ตำรวจเอกพุฒเป็นผู้ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ได้เขียนคำร้องทุกข์ไว้แล้ว และได้ติดต่อให้นายร้อยตำรวจ 
เอกพุฒไปเซ็นชื่อในคำร้องทุกข์ แต่นายร้อยตำรวจเอกพุฒก็มิได้ไปเซ็นช่ือจนบัดนี
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ส่วนเรื่องการสอบสวนนั่น ได้ทำการสอบสวนแล้ว แต่เมื่อยังไม่ได้ตัวคนร้ายมาฟ้อง
ร้องซึ่งเป็นคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยจะต้องรอสำนวนไว้เป็นเวลา 1 
ปี แต่ไต้รอสำนวนเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน นายพลตำรวจเอกเผ่าไต้มีคำสั่งให้เสนอสำนวนนั้นต่อ 
ผู้บังคับบัญชา ข้ึนไปตามลำดับชั้น และได้มีการสั่งเห็นชอบให้งดทำการสอบสวนเสีย คร้ันเม่ือได้ 
ส่งสำนวนไปยังอธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมอัยการได้มีคำส่ังว่า การสอบสวนยังไม่สมบูรณ์ ส่ง 
สำนวนคืนให้ทำการสืบสวนเพิ่มเติมอีก แต่แล้วสำนวนนี้นก็เลยหายไปโดยไม่รู้ว่าหายไปอย่างไร 
ทั้งของกลางบางอย่างรวมทั้งรองเท้ายางคับไฟฉายท่ีจำเลยที่ 2 นำมอบให้ภายหลังก็ได้หายไปด้วย

จำเลยต่างนำสืบปฏิเสธว่า ไม่ไต้กระทำความผิด คืนวันเกิดเหตุ จำเลยได้ไปในกระบวน 
ควบคุมผู้ต้องหา โดยคำส่ังของหลวงพิชิตธุระการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยไม่รู้ความมุ่งหมาย รถ 
ยนต์ที่เป็นยานพาหนะไปมีหลายคันด้วยคัน จำเลยท่ี 1 ท่ี 2 นั่งไปลำพังคับหลวงพิชิตธุระการและ 
คนขัยรถ ไม่มีคนอ่ืนอีก รถยนต์ได้ไปรับผู้ตายที่กองตำรวจสันติบาล 2 คน คือนายทองเปลวคับนาย 
จำลอง แล้ว'ไปรับนายถวิลท่ีสถานีตำรวจนครบาลนางเล้ิง และไปรับนายทองอินทร์ที่สถานีตำรวจ 
นครบาลสามเสน โดยคนทังสี่นันถูกควบคุมอยู่ ณ ที่ดังกล่าวไม่ได้ไปรับใครที่สถานีตำรวจยาน 
นาวาเลย และไม,มีการใส่กุญแจมือคนท้ังส่ี

เมื่อไปถึงท่ีเกิดเหตุนั้น รถท่ีหลวงพิชิตธุระการนั่งไป แล่นนำหน้า ไต้ยินเสียงปีนดังข้ึน 
ทางหน้ารถที่แล่นไปหลายนัด หลวงพิชิตธุระการได้สั่งให้รถที่นั่งไปหยุด จำเลยกับตำรวจท่ีไปทุก 
คนได้ลงจากรถหลบกระสุนปีนที่คนร้ายยิง เมื่อเสียงปีนสงบลงแล้วได้พาคันเดินไปดูรถคนที่คนทั้ง 
สี่นั่งไปปรากฎว่าคนทั้งสี่ได้ถูกยิงตายหมดแล้ว ตายอยู่บนรถก็มี นอนตายอยู่ที่พื้นดินก็มี ท้ังน้ี'โดย 
มีคนร้ายมาลอบดักยิงผู้ตาย ซึ่งอาจเป็นเพราะพวกกบฎมาคอยดักยิงเพื่อเป็นการปิดปากผู้ตายก็ได้ 
แล้วหลวงพิชิตธุระการคับจำเลยที่ 1 ท่ี 2 ได้ไปชี้แจงเหตุต่อเจ้าพนักงานนตำรวจที่สถานีตำรวจนคร 
บาลบางเขนและขอกำลังตำรวจไปช่วยติดตามจับคนร้าย ต่อจากบันหลวงพิชิตธุระการคับจำเลยที่ 1 
ท่ี 2 ก็ได้กลับไปแจ้งเหตุต่อนายพลตำรวจเอกเผ่าที่วังปารุสกวันแล้วจำเลยที่ 1 ท่ี 2 ก็ได้กลับไปยังที่ 
เกิดเหตุอีก ส่วนจำเลยอ่ืนๆ ได้กลับตามลำพัง

ในครังบันได้มีการสอบสวนคดี ไม่มีพยานโจทก์คนใดได้รู้เห็นเหตุการณ์ ครันมาทำ 
การสอบสวนใหม่ในภายหลังพยานโจทย์กลับรู้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดเป็นการปรักปรำจำเลย 
และในชั้นสอบสวนตอนหลังนี้ จำเลยได้รับบอกกล่าวว่าจะถูกกันไว้เป็นพยาน แต่จะให้จำเลยการ



ปรักปรำคนบางคนนอกเหนือความเป็นจริง จำเลยย่อมตกลงไม่ได้ จึงต้องสอบสวนเป็นผู้ต้องหา 
และถกฟ้องในคดีนี้

ข้อเท็จจริงพิงไต้ในเบืองต้นว่า ผู้ตายทัง 4 คน ถูกเจ้าพนักงานตำรวจพาตัวไป แล้วถูกยิง 
ตายระหว่างกิโลเมตรที่ 14 -  15 ถนนพหลโยธิน ศาลฎีกาจะวินิจฉัยเสียก่อนว่า การท่ีผู้ตายถูกเจ้า 
พนักงานตำรวจพาตัวไปแล้วถูกยิงตายนั้น เป็นเพราะมีคนร้ายมาตักยิงหรือมิใช่

ศาลไต้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงประกอบด้วยเหตุผลตลอดแล้ว ไม่เห็นมีเหตุใดจะเชื่อว่าไต้มี 
คนร้ายมาแย่งชิงแล้วเกิดต่อสักับเจ้าพนักงานตำรวจ กระสุนปีนจึงไปถูกผู้ตายทั้ง 4 คนถึงแก่ความ 
ตาย ดังคำแถลงการณ์ของทางราชการตำรวจ

โดยข้อเท็จจริงไต้ความว่า ผู้ตายทัง 4 คน เป็นนักการเมืองทางฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลใน 
ขณะน้ัน ทั้งเป็นบุคคลสำคัญในพรรคฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล ทั้งเป็นบุคคลสำคัญในพรรคฝ่ายตรง 
ข้ามกับรัฐบาลและเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว ไต้มีการกบฎขึ้นในระหว่างที่จอมพลแปลก พิบูล
สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในระยะติด  ๆ กันถึง 2 คร้ัง ย่อมเป็นท่ีเข้าใจว่าเพราะพรรคพวกของฝ่าย 
ตรงข้ามเป็นผู้ก่อขึ้น และมีรายงานว่าผู้ตายไต้ร่วมในการกบฎจึงมีเหตุเพ่งเล็งถึงผู้ตายว่าไต้มีส่วน 
ร่วมอยู่ด้วยแล้วผู้ตายก็ถูกจับกุมในระยะเวลาใกล้ชิดนัน และถูกแยกย้ายควบคุมไว้ตามสถานที่ต่าง 

 ๆ กัน ซึ่งมีเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมอยู่อย่างแข็งแรง ไม่มีเหตุท่ีจะต้องย้ายไปทำการควบคุมที่อ่ืน 
รวมกันไว้ท้ัง 4 คน

ข้ออ้างที่ว่า ย้ายที่ควบคุมเพราะเกรงจะถูกแย่งชิงผู้ตายผู้ต้องหาจากที่คุมขังเดิมนัน ไม่มี 
เหตุผลตามข้ออ้างเลย เพราะการแยกย้ายคุมขังไว้ตามสถานท่ีต่าง  ๆ ซ่ึงมีเจ้าพนักงานตำรวจควบคุม 
อยู่ ย่อมเป็นการดีกว่าที่จะเอาไปคุมขังรวมกันไว้ การคุมขังรวมกันย่อมเป็นการสะดวกแก่การที่คน 
ร้ายจะเข้าแย่งชิงเอาตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดไปไต้ง่าย สถานีตำรวจนครบาลบางเขนก็เป็นสถานีตำรวจ 
ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปไม่มีกำลังตำรวจเพียงพอ จะพาตัวผู้ตายไปควบคุมไว้ท่ีนั่นเพ่ือความปลอดภัย 
ในการคุมขังไม่น่าจะทำเช่นนัน ถ้าจะให้การควบคุมปลอดภัยจริงแล้วน่าจะเอาไป.ควบคุมไว้ยัง 
สถานที่แห่งอื่น เช่นที่หน่วยกองกำลังเตรียมพร้อมที่สวนอัมพร หรือท่ีวังปารุสกวัน หรือท่ีสันติบาล 
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเข้มแข็ง และการท่ีขอรับตัวผู้ตายบางคนก็อ้างว่า เพ่ือจะรับตัวไปทำการ 
สอบสวน แต่กลับพาเอาตัวไปยังที่เกิดเหตุ ซึ่งไม่มีเหตุผลท่ีจะทำเช่นน้ัน รถยนต์ท่ีไปในขบวนมี 
ถึง 3 คัน นำตัวผู้ตายไปในรถคันท่ี 2 ในเวลาดึกด่ืน ทั้งรถก็เปิดไพ่ภายในรถและไพ่หน้ารถก็ใช้ไฟ
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หร่ี การควบคุมพาเอาตัวไปปกปิดเป็นความลับ ไม,มีทางที่คนภายนอกจะรู้ได้ว่าผู้ตายถูกลักพาตัว 
ไปในรถคันได วันเวลาใด กำลังตำรวจท่ีควบคุมมีจำนวนมาก และมีอาวุธทันสมัยอยู่ครบครัน 
ถ้ามีผู้ร้ายมาตักแย่งชิง ย่อมจะมีการต่อถ้ขัดขวางบ้าง ตรงที่เกิดเหตุสองข้างทางถนนมีต้นไม้ปลูก 
ไว้ห่าง  ๆ พ้นออกไปเป็นท่ีโล่ง ไม่มีที่กำบังหรือสิ่งพรางตาที่คนร้ายจะเข้ามาชุ่มตักยิงได้ ปรากฎ 
ว่าผู้ที่ถูกกระสุนปีน คงมีแต่ผู้ตายรวม 4 คนเท่าน้ัน ผู้อ่ืนท่ีไปด้วยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้วย
กระสุนปีนเลย แม้แต่คนเดียว ท้ัง  ๆ ที่มีรอยกระสุนปีนยิงทะลุเข้ามาทางประตูด้านขวา ตรงท่ีคนขับ 
รถคันที่ผู้ตายนั่งไปและถูกยิงนั้น ซึ่งนายพันตำรวจเอกจำรัส ฟอลเล็ต ผู้ชำนาญการพิเศษได้ตรวจ 
รอยกระสุนปีนที่ยิงนั้นรับรองว่าคนขับไม่ได้นั่งอยู่ในรถ ขณะน้ันเลย และเจ้าหน้าท่ีตำรวจท่ีควบ 
คุมไปในขบวนนั้นไม่มีผู้ใดได้เห็นหน้าคนร้ายเลย

อนึ่งเมื่อเกิดเหตุแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้ออกสืบสวน 
ถามราษฎรในบริเวณที่เกิดเหตุ ก็ไม'ปรากฎว่ามีผู้ใดได้พบเห็นคนร้าย ตามคำนายพันตำรวจตรียง 
ยุทธ ดำรงค์ชัย ผู้สอบสวนคดีในครังนันก็ว่าวิถีกระสุนยิงผู้ตายแสดงว่าผู้ยิงยืนยิง ไม่ใช่หมอบหรือ 
น่ังยิง ซึ่งถ้าผู้ยิงเป็นคนรายอื่นที่จะมายิงผู้ตาย จะมายิงในลักษณะนั้นไม่ได้ ท้ังร่องรอยในบริเวณท่ี 
เกิดเหตุก็ไม,แสดงว่ามีคนร้ายมาตักยิงแล้วหนีไป ตามรูปคดีน่าเช่ือว่าผู้ตายท้ัง 4 คน ถูกนำตัวไป 
กำจัดเสีย ตามความประสงค์ของผู้เมาอำนาจขณะนั้น และผู้ตายถูกยิงถึงแก่ความตายด้วยนั้ามือของ 
เจ้าพนักงานตำรวจที่ควบคุมตัวผู้ตายไปนั้นเอง

ปีญหาต่อไปมีว่า จำเลยได้สมคบกันกระทำความผิดตังโจทก์ฟ้องหรือไม่ ในข้อน้ีข้อเท็จ 
จริงเป็นอันรับคันว่า จำเลยทุกคนได้ร่วมไปในคณะควบคุมผู้ตายด้วย จำเลยท่ี 1 จำเลยท่ี 2 เป็นผู้ร่วม 
ทำการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาล ซึ่งมีผู้ตายร่วมเป็นรัฐมนตรีอยู่ แล้วต่อมาได้โอนมารับราชการอยู่ 
ในกรมตำรวจในคราวเดียวคับนายพลตำรวจเอกเผ่า ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญมีอำนาจอยู่ในกรมตำรวจ 
ในสมัยรัฐบาลใหม่ ซึ่งมีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ครันต่อมาเม่ือได้มีผู้ก่อการ 
กบฎเพื่อล้มล้างรัฐบาลที่จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และผ่ายรัฐบาลได้ปราบ 
ปรามกบฎเสร็จสิ้นแล้วได้มีการจับกุมผู้ที่ถูกหาว่าก่อการกบฎ และทางราชการได้ต้ังกองอำนวยการ 
สอบสวนขึ้น จำเลยท่ี 1 ท่ี 2 ได้มีตำแหน่งหน้าท่ีอยู่ในกองนี

ฝ่ายโจทก์นำสืบว่า ก่อนท่ีรถยนต์ขบวนควบคุมผู้ตายจะหยุด ได้มีเสียงปีนตังข้ึนทางรถ 
จิ๊ปคันหน้า 1 หรือ 2 นัด พยานบุคคลของโจทย์ที่สำคัญมีดังนี คือนายสิบตำรวจเอกสุธีร์เบิกความว่า 
เมื่อเสียงปีนตังขึ้นแล้ว นายร้อยตำรวจเอกพุฒ ได้ส่ังให้พยานหยุดรถคันท่ีพาผู้ตายไปโดยบอกว่ารถ
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คันหน้าถูกยิง ครันหยุดรถแล้วเห็นนายร้อยตำรงจเอกทุฒกับนายร้อยตํๅรวจโทบุญสมลงจ-เกรถ 
พยานจึงลงจากรถเอากุญแจรถไปด้วย ไฟหร่ีหน้ารถไม,ได้ดับเพราะลืม ลงจากรถไปยืนทางขวาของ 
รถ ห่างจากรถประมาณ 3-4 เมตร แล้วหลวงพิชิตธุระการคับตำรวจเดินตามมา 4-5 คนมาทางรถ 
ด้านขวา หลวงพิชิตธุระการพูดว่าให้คนในรถลงมาข้างล่าง เพราะรถคันหน้าถูกยิง ตำรวจท่ีตามมา 
จำได้เป็นนายร้อยตำรวจเอกผาด นายร้อยตำรวจเอกทม นายสิบตำรวจตรีแนบ อีก 2-3 คนจำไม่ได้ 
หลวงพิชิตธุระการพูดขาดคำ ได้ยินเสียงคนหน่ึงพูดว่าอย่าทำผมเลย คุณหลวงนึกว่าสงสารกับผม 
ลูกนกลูกกาตาตำ  ๆ ลูกผมมาก หลวงพิชิตธุระการว่า ลงมาเถอะครับ ไม่มีอะไร อยู่บนรถไม่ปลอด 
กัย นอกจากนี้ได้ยินนายร้อยตำรวจเอกผาดพูดว่า อ้ายพวกน้ีกบฎแบ่งแยกดินแดน เอาไว้ทำไม นาย 
ร้อยตำรวจเอกทมพูดว่าอ้ายพวกนี้กบฎเอาไว้ทำไม พอขาดคำได้ยินนายร้อยตำรวจเอกผาดพูดว่า 
แนบๆ จากนีนายสิบตำรวจตรีแนบวิ่งเข้ามาทางหลัง หลวงพิชิตธุระการเดินทางห้ายมือห่างรถ 
ประมาณ 1 เมตร ถือปีนกลทอมสันแล้วหลวงพิชิตธุระการเดินหลบไปทางหน้ารถ ทันใดน้ันหมู่ 
แนบประทับปีนยิงไปที่รถ 1 ชุด คือรถท่ีผู้ด้องหาน่ังมา หลังจากน้ันพยานได้ฟุบหน้าลงที่ขอบถนน 
ด้านขวา และไม่ได้เงยหน้าขึน อยู่ตรงข้ามคับรถจอดในระยะติดๆ คันได้ยินเสียงปีนกลดัง 2 หรือ 3 
ชุดติดๆ คัน ดังที่เดียวคับหมู่แนบยิง พอสิ้นเสียงปีนแล้วได้ยินนายร้อยตำรวจเอกผาดพูดว่า คนรถ 
อยู่ไหนๆ หลวงพิชิตธุระการก็พูดว่าคนรถอยู่ในรถหรือเปล่า พยานจึงลุกข้ึนและตอบอยู่นี่ครับๆ 
แล้วพยานจึงวิ่งไปทางที่ลวงพิชิตธุระการยืนอยู่ เห็นหมู่แนบยืนอยู่ที่ข้างรถติดๆกับหมู่แนบคนหน่ึง 
เป็นตำรวจที่นั่งมาท้ายรถพยาน อีกคนนึ่งนั่งมากับรถคันหน้า (พยานชี้ตัวนายร้อยตำรวจโทจำรัส 
จำเลยท่ี 3 ว่าเป็นคนที่น่ังมาบนรถลวงพิชิตธุระการและชี้ตัวนายร้อยตำรวโทธนูจำเลยที่ 4 ว่าเป็นคน 
ที่ให้การมาแล้ว)

นายร้อยตำรวจเอกทุฒ ใช้ให้พยานลากศพลงจากรถ ครั้นลากสพท่ีสองลงมาไว้ติดคับ 
ศพที่หนึ่งนายร้อยตำรวจเอกทุฒก็ควักปีนออกจากเอวยิงไปยังศพที่ 2 ต่อมานัดและมีนายพันตำรวจ 
ตรีสุรินทร์ วีระรัตน์ พยานโจทก์เบิกความว่า พยานนั่งมาในรถยนต์สเตช่ันแวกก้อนคันสุดท้าย เม่ือ 
ได้ยินเสียงปีนและรถหยุดแล้ว พยานได้วิ่งลงหมอบอยู่ริมคูด้านซ้ายของถนนห่างจากรถท่ีพยานนั่ง 
มาประมาณ 1 เมตรเศษ หมอบอยู่ประมาณ 5 นาที ได้ยินเสียงปีนดังเสียงเหมือนปีนกลดังเป็นชุดๆ 
ประมาณ 2 หรือ 3 ชุด ข้างหน้ารถพยานแถวรถคันที่ 2 ก่อนได้ยินเสียงปีนดัง หมดไปประมาณ 1 
นาที ได้ยินเสียงปีนพกดังขึ้นอีก 1 นัด หรือ 2 นัด เม่ือสิ้นเสียงปีนแล้วพยานได้เดินเข้าไปที่รถยนต์ 
คันที่ผู้ตายนั่งไปนั้นเพื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เดินไปถึงท้ายรถด้านซ้ายเห็นมีคนยืนอยู่ทางด้านหน้า 
และด้านซ้ายรถ ด้านซ้ายรถคันนั้นหลายคน ประมาณร่วม 10 คน เท่าท่ีจำได้เห็นนายร้อยตำรวจ 
เอกพุฒ หลวงพิชิตธุระการ นายร้อยตำรวจโทบุญสม นายพลตำรวจจัตวาผาด นายพลตำรวจจัตวา
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ทมจำเลยที่ 1 ท่ี 2 นายร้อยตำรวจโทธนู จำเลยท่ี 4 นอกนั้นจำไม่ได้ เข้าใจว่าเป็นนายตำรวจเพราะ 
เห็นแต่งเครื่องแบบ

กับมีนายสิบตำรวจโทเสาร์ โตวิเศษพยานโจทก์เบิกความว่า พยานน่ังมาในรถยนต์สเต 
ชั่นแวกก้อนคันสุดท้ายซึ่งมีนายร้อยตรีสุรินทร์ยศขณะนั้น คับตำรวจอื่นอีกหลายคนร่วมไปด้วย 
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงปีนทางด้านหน้ารถคันที่นั่งไป 2-3 นัด แล้วรถท้ัง 3 คันก็หยุด แล้วพวกท่ีน่ัง 
รถคันหลังได้ลงจากรถทุกคน พยานไปยืนทางรถด้านขวา จำได้ว่านายร้อยตำรวจตรีสุรินทร์ลงจาก 
รถแล้วลงไปดูด้านซ้าย พยานลงจากรถแล้วได้ยินเสียงชายคนหน่ึงอยู่ทางหน้ารถพยาน ร้องข้ึนว่า 
โอยอย่าทำผมเลย ลูกผมหลายคน พอส้ินเสียงร้องได้ยินเสียงปีนกลดังรัวติดๆกัน 2 หรือ 3 ชุด ทาง 
หน้ารถคันที่พยานนั่งไป ได้ยินเสียงปีนกลดังชุดแรกแล้วได้มองดูทางข้างหน้ารถของพยาน เห็น 
สองคนยืนอยู่ในท่าเตรียมยิง ยืนห่างด้านขวาของรถคันท่ี 2 ค่อนไปทางหน้า สองคนนั้นพยานจำได้ 
คือนายร้อยตำรวจโทจำรัสและนายร้อยตำรวจโทธนูจำเลยนี้ ขณะนั้นเป็นนายสิบทั้งสองคนแล้ว 
เสียงปีนกลรัวขึ้นอีก 1 ชุด ใครจะเป็นคนยิงจำไม่ได้คนท้ังสองห่างจากรถคันท่ี 2 ราว 1 เมตร ขณะ 
นั้นเห็นนายร้อยตำรวจโทจำรัสและนายร้อยตำรวจโทธนู พยานได้เห็นคนยืนหน้ารถคันท่ีสอง 6-7 
คน ที่จำได้มีนายร้อยตำรวจเอกพุฒ กับนายร้อยตำรวจโทบุญสม นอกน้ันจำไม่ได้ จากน้ีมีเสียงปีน 
กลดังขึ้นอีก 1 ชุด ทางด้านของรถคันท่ีสอง ไม่ได้สังเกตว่าใครเป็นคนยิง เสียงปีนกลชุดท่ีสองดัง 
ขึ้นนั้นทางด้านขวาของรถคันกลางด้านนั้นเห็นนายร้อยตำรวจโทจำรัส นายร้อยตำรวจโทธนูยืนอยู่ 
เสียงปีนกลทั้ง 3 ชุด ส้ินไปแล้ว อีก 2-3 นาทีมีเสียงปีนเล็กดังข้ึนท่ีหน้ารถคันกลาง 2-3 นัด ใครเป็น 
ผู้ยิงไม,ได้สังเกต ต่อจากนันราว 2-3 นาที นายร้อยตำรวจตรีสุรินทร์มาบอกพยานกับตำรวจอีกหลาย 
คนให้ไปกันรถ ตอนจะไปกันรถ ยังไม่ถึงทีนันได้ยินเสียงปีนเลกทางหน้ารถคันทีพยานนั่ง 2-3 นัด

ศาลฎีกาพิเคราะห์คำพยานโจทก์เห็นว่าพยานโจทย์ดังกล่าวนั้นได้ไปในขบวนรถที่ควบ 
คุมผู้ตายไปฆ่าจริง ไม่มีข้อสงสัย ศาลฎีกาจะวินิจฉัยข้อกล่าวาเฉพาะตัวจำเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 5 ซ่ึง 
ศาลอาญาและศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องกันมาว่า กระทำความผิดเสียก่อนว่า “จำเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 5 
ซึ่งศาลอาญาและศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องกันมาว่า กระทำความผิดเสียก่อนว่า “พยานหลักฐานของ 
โจทก์พิงได้เพียงไร ว่าจำเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 5 ร่วมมือรู้เห็นในการฆ่าผู้ตายครั้งนี้ พยานโจทย์เหล่านี้ 
เบิกความเจือสมต้องกันว่า เม่ือก่อนท่ีรถยนต์ขบวนท่ีควบคุมพาผู้ตายไปนั้นจะหยุด ได้มีเสียงปีนล่ัน 
ขึ้นที่รถจี้ปคันหน้า แล้วขบวนรถก็หยุด ครันเม่ือนายสิบตำรวจเอกสุธีร์ คนขับรถท่ีควบคุมผู้ตายไป 
หยุดรถตามคำสั่งของนายร้อยตำรวจเอกพุฒแล้ว นายสิบตำรวจเอกสุธีร์เบิกความว่าหลวงพิชิตธุระ 
การกับจำเลยที่ 1 ท่ี 2 ท่ี 5 และตำรวจอ่ืนอีก 2-3 คน ได้เดินเข้ามาท่ีรถคันท่ีผู้ตายน่ัง และหลวงพิชิต
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ธุระการบอกให้ผู้ตายลงจากรถ ในขณะนั้นเองผู้ตายคนหนึ่งได้พูดอ้อนวอนหลวงพิชิตธุระการขอ 
ชีวิตตนไว้ แต่หลวงพิชิตธุระการก็คงขยั้นขยอให้ผู้ตายลงจากรถ ต่อจากน้ันจำเลยท่ี 1 และท่ี 2 ได้ 
พูดเป็นทำนองให้ฆ่าเสียเพราะเป็นพวกกบฏ แล้วจำเลยท่ี 1 ได้เรียกจำเลยท่ี 5 เข้าไปหา ต่อจากน้ัน 
จำเลยท่ี 5 ก็ใช้ปีนกลยิงเข้าไปในรถท่ีผู้ตายน่ึง คำเบิกความ1ของนายสิบตำรวจเอกสุธีร์ ว่าจำเลยท่ี 1 
ท่ี 2 และที่ 5 และตำรวจอ่ืนเดินเข้ามาท่ีรถคันท่ีผู้ตายน่ึงน้ัน มีคำนายพันตำรวจตรีสุรินทร์เบิกความ 
ว่าหมอบอยู่นานพอประมาณ 10 นาที ได้เดินเข้าไปท่ีรถยนต์คันท่ีผู้ตายน่ึงไป ได้เห็นจำเลยท่ี 1 ท่ี 2 
ยืนอยู่รวมคับหลวงพิชิตธุระการ นายตำรวจเอกพุฒและตำรวจอ่ืนๆ ทางด้านหน้าและด้านซ้ายรถ 
คันน้ัน และคำเบิกความของนายสิบตำรวจเอกสุธีร์ท่ีว่า ผู้ตายคนหนึ่งได้พูดอ้อนวอนหลวงพิชิตธุระ 
การ ขอชีวิตตนไว้ก็มีนายสิบตำรวจโทเสาร์เบิกความว่าได้ยินเสียงพูดเช่นนั้นเหมือนกัน ถึงแม้คำ 
พูดของผู้ร้องขอชีวิตจะพูดว่าอย่างไร ซึ่งพยานท้ังสองเบิกความผิดเพ้ียนกันไปบ้าง ก็ไม่ใช่ข้อแตก 
ต่างอันสำคัญ ถึงคับจะไม,รับพิงว่านายสิบตำรวจเอกสุธีร์ได้ยินผู้ตายพูดเช่นนั้นจริงเพราะเป็นการ 
ได้ยินคำพูดผิดเทียนคันเพียงเล็กน้อย และเป็นเวลาท่ีเน่ินนานมาแล้ว ทั้งพยานก็อยู่ในที่คนละแห่ง 
ย่อมเบิกความแตกต่างคันไปบ้างเป็นธรรมดา

นายสิบตำรวจเอกสุธีร์ เบิกความยืนยันว่าก่อนท่ีจำเลยท่ี 5 จะใช้ปีนกลยิงไปที่รถคันที่ผู้ 
ตายน่ึง จำเลยท่ี 14 ท่ี 2 ได้พูดเป็นทำนองว่า ผู้ตายเป็นพวกกบฏเอาไว้ทำไม แล้วจำเลยท่ี 1 ได้เรียก 
จำเลยท่ี 45 เข้าไปหาและจำเลยท่ี 5 ได้ว่ิงเข้าไปในทันทีทันใดแล้วก็เห็นจำเลยท่ี 5 ประทับปีนยิงไป 
ทางรถที่ผู้ตายนึ่ง ที่จำเลยกล่าวว่าคำเบิกความของนายสิบตำรวจเอกสุธีร์ ตอนตอบทนายจำเลยถาม 
ด้านขัดกันกับตอนตอบคำถามของอัยการโจทก์ แสดงว่าพยานฟุบหน้าไม่ได้เห็นจำเลยท่ี 5 เป็นผู้ยิง 
น้ัน ความจริงนายสิบตำรวจเอกสุธีร์ เบิกความตอบคำถามทั้งสองคราวตรงกันว่าเห็นจำเลยท่ี 5 ยิง 
ปีนไปแล้วพยานจึงได้ฟุบหน้าลง คำเบิกความของพยานขัดกันดังจำเลยกล่าวไม,

ศาลฎีกาได้พิเคราะห์ถ้อยคำของนายสิบตำรวจเอกสุธีร์พยานสำคัญของโจทก์ปากนี้ 
ประกอบด้วยเหตุผลแวดล้อมและพยานหลักฐานอื่นๆโดยตระหนัก เนื่องจากทางพิจารณาพิงดูแล้ว 
ว่า ผู้ตายเป็นนักการเมืองคนสำคัญในพรรคฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลในสมัยนั้น ผู้ตายถูกจับกุมต้องหา 
ว่าเป็นกบฏต่อรัฐบาลแล้วถูกรับตัวจากที่คุมขังพาไปกำจัดเสีย ตามความประสงค์ของผู้เมาอำนาจ 
ขณะนั้น และถูกยิงถึงแก่ความตายด้วยนั้ามือของเจ้าพนักงานตำรวจที่ควบคุมตัวผู้ตายไป จำเลยท่ี 1 
และที่ 2 ในตอนที่ควบคุมตัวผู้ตายไปนั้น ต่างมียศเป็นนายร้อยตำรวจเอกได้ร่วมกระทำการรัฐ 
ประหาร และมีตำแน่งหน้าที่ในกองอำนวยการสอบสวนเพ่ือจับกุมปราบปราม ผู้ท่ีถูกกล่าวหาว่าก่อ 
การกบฏต่อรัฐบาล ซึ่งนับว่าเป็นบุคคลสำคัญอยู่ในกรมตำรวจ เกี่ยวคับการปราบปรามกบฏในขณะ
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นันจำเลยที่ 1-2 ได้นั่งรถจี้ปคันหน้าร่วมกับนายพันตำรวจเอกหลวงพิชิตธุระการซึ่งเป็นหัวหน้ๅ 
ควบคุมเพทุบายย้ายที่คุมขังพาผู้ตายไปฆ่าเสียแต่เร่ิมแรก และเมื่อผู้ตายถูกฆ่าแล้ว ได้มีการทำหลัก 
ฐานเท็จข้ึน แล้วหลวงพิชิตธุระการพร้อมด้วยจำเลยท่ี 1 ได้ไปแจ้งความต่อสถานีตำรวจนครบาล 
บางเขน เพื่อให้หลงเชื่อว่ามีคนร้ายคักแย่งชิง เกิดยิงต่อสู้กันกระสุนปีนถูกผู้ตายถึงแก่ความตายดังนี้ 
เบืองด้นน่าจะเห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 ท่ี 2 น่าจะรู้เห็นกับการกระทำของหลวงพิชิตธุระการที่จะพาผู้ตาย 
ไปกำจัดเสีย ตามคำเบิกความของนายสิบตำรวจเอกสุธีร์กึปรากฎว่าเมื่อรถหยุดแล้วจำเลยที่ 1 ท่ี 2 ท่ี 
5 เดินตามหลวงพิชิตธุระการมาที่รถคันที่ผู้ตายนั่ง เมื่อผู้ตายคนหนึ่งร้องขอชีวิตแล้ว จำเลยท่ี 1 ท่ี 2 
ได้พูดสนับสนุนให้กำจัดผู้ตายเสียแล้วจำเลยท่ี 3เรียกจำเลยท่ี 5 จำเลยท่ี 5 ถือปีนกลทอมสันว่ิงเข้ามา 
ทางหลังหลวงพิชิตธุระการ หลวงพิชิตธุระการเดินหลบไปทางหน้ารถ และร้องบอกให้นายร้อย 
ตำรวจเอกพุฒหลบ แล้วจำเลยท่ี 5 ก็ประทับปีนยิงไปทางท่ีผู้ตายน่ัง 1 ชุด

ในชันสอบสวนจำเลยที่ 1 ท่ี 2 ก็ให้การว่าจำเลยท่ี 1 ท่ี 2 เดินเข้าไปหาหลวงพิชิตธุระ 
การก่อนที่จะมีการยิงเข้าไปท่ีรถคันท่ีผู้ตายน่ัง และจำเลยท่ี 2 เช่ือว่าตำรวจที่ควบคุมผู้ตายไปนันเป็น 
ผู้ยิง แม้จำเลยจะกลับเบิกความชันศาลว่าความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น ที่ให้การไปก็โดยถูกหลอกว่าจะ 
คันไว้เป็นพยานก็มีเหตุผลอันควรเชื่อไม่ เพราะพนักงานสอบสวนล้วนแต่เป็นผู้ชอบพอกับจำเลยทั้ง 
สอง และที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของจำเลยทังสองก็มี ส่วนนายพลตำรวจเอกไสว ไสวแสนยากร 
อธิบดีกรมตำรวจ และนายพลตำรวจโทประเสริฐ รุจิรวงศ์ รองอธิบดีกรมตำรวจก็เป็นผู้ร่วมอยู่ใน 
คณะรัฐประหารมากับจำเลยทังสอง ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกัน ไม่มีเหตุผลอันใดท่ีพนักงานสอบ 
สวนจะทำการสอบสวนเรื่องนี้โดยกลั่นแกล้งจำเลย จำเลยให้การต่อสู้ขึ้นมาลอยๆโดยไม,มีพยาน 
หลักฐานมาสืบประกอบไม่มีทางที่จะรับพิงการสอบสวนเรื่องนีจะไม่เป็นไปโดยบริสุทธิยุติธรรม

คำให้การชันสอบสวนของจำเลยท่ี 1 ท่ี 2 ดังกล่าว จึงเป็นหลักฐานประกอบ ทำให้คำ 
เบิกความของนายสิบตำรวจเอกสุธีร์พยานโจทก์ที่ว่า ขณะท่ีมีการยิงกันน้ัน จำเลยท่ี 1 ท่ี 2 ยืนอยู่ใกล้ 

 ๆ กับหลวงพิชิตธุระการ ผู้เป็นหัวหน้าควบคุมตัวผู้ตายไปฆ่าน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ที่จำเลยกล่าวว่านาย 
สิบตำรวจเอกสุธีร์พยานโจทก์ตกอยู่ในฐานะเป็นจำเลยผู้สมรู้ร่วมคิดด้วย พยานโจทก์จึงจำเป็นต้อง 
ให้การปรักปรำซักทอดผู้อื่นเพื่อเอาตัวรอดนัน ตามพยานหลักฐานในสำนวนไม่ได้หมายความว่า 
พยานผู้นีสมรู้ร่วมคิดในการฆ่าผู้ตายด้วย คงปรากฎจากคำของพยานปากนีเพียงว่า หลังจากท่ีผู้ตาย 
ถูกฆ่าแล้ว พยานได้ทำตามคำสั่งที่ให้ช่วยลากศพลงจากรถและอื่นๆจนกระทั่งเอากุญแจมือไปโยน 
ท้ิงน้ัา จะถือว่านายสิบตำรวจเอกสุธีร์พยานตกอยู่ในฐานะเป็นจำเลยสมรู้ร่วมคิดในการกระทำผิดใน 
คดีนี้ด้วยยังไม,ได้ และทางพิจารณาก็ไม่ได้หมายความว่านายสิบตำรวจเอกสุธีร์ให้การไปโดยถูก
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บังคับขู่เข็ญ หรือมีหวังจะได้ความดีความชอบเป็นการตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใด ท่ีจำเลยกล่าวว่า 
เหตุเกิดเป็นเวลาถึง 10ปี นายสิบตำรวจเอกสุธีร์ไม,เคยรายงานให้ใครทราบและเมื่อเกิดเหตุใหม่ๆ 
นายร้อยตำรวจเอกยงยุทธสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนได้สอบสวนพยาน นายสิบตำรวจ 
เอกสุธีร์ก็ให้การว่าไม่รู้ไม่เห็นอะรเลยมาในชั่นนี้กลับให้การรู้เห็นอันเป็นการตรงข้ามคับคำให้ากรา 
ครงก่อนจะงเป็นหลักฐานไม,ได้น้ัน เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้นจะหวังอะไรให้นายสิบ 
ตำรวจเอกสุธีร์กล้าให้การไปตามความจริงที่ตนรู้เห็นมา โดยท่ีปรากฎว่าเมื่อเกิดเหตุฆ่าคนตายทั้งสี่ 
ตายแล้วทางฝ่ายเจ้าพนักงานตำรวจที่ควบคุมไป ได้ทำหลักฐานเป็นเท็จขึ้นเพ่ือจะให้หลงเชื่อว่ามีคน 
ร้ายดักแย่งชิงเกิดยิงต่อสู้คันแล้วกระสุนถูกคนทั้งสี่ถึงแก่ความตาย คนร้ายหลบหนีไปได้ ต่อมายัง 
ได้มีแถลงการณ์ของทางราชการ ตำรวจรับรองความเท็จท่ีได้ก่อขึ้นนั้นอีก อันแสดงความประสงค์ 
ของทางราชารที่จะให้เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง พยานโจทก์บางคนซ่ึงขณะนั้นมียศและตำแน่งสูงกว่า 
นายสิบตำรวจเอกสุธีร์ก็ไม่กล้าให้การตามความจริง เพราะเกรงกลัวจะเป็นภัยแก่ตน เช่นนายร้อย 
ตำรวจเอกยงยุทธ ซึ่งในขณะนั้นเป็นสารวัตรสถานีตำรวจนครบาล บางเขน และเป็นผู้ทำการสอบ 
สวนก็ไม,เชื่อว่าเรื่องนีเป็นเรื่องคนร้ายมาแย่งชิง แต่ก็ไม่กล้าทำความเห็นในสำนวนการสอบสวน 
ตามความเห็นอันแท้จริงของตนได้ ขณะนั้นนายสิบตำรวจเอกสุธีร์เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยจะไม่เกรง 
กลัวอิทธิพลของผู้ร่วมคิดคันนำเอาคนทั้งสี่ไปฆ่าและกล้าให้การไปตามความจริงที่ตนรู้เห็นอย่างไร 
ได้ จึงน่าเห็นใจที่นายสิบตำรวจอกสุธีร์ต้องปกปิดในข้อความที่จริงที่ตนรู้เห็น

ต่อมาเมื่อได้มีการรัฐประหารกำจัดผู้มีอิทธิพลซึ่งพัวาวันกับการกระทำรายนี้พ้นอำนาจป 
และเห็นว่าทางราชการตำรวจสมัยต่อมาได้พยายามสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นความจริงและไม่มีเหตุ 
ที่จะเกรงกลัวอิทธิพลของผู้กระทำความผิดต่อไปแล้ว นายสิบตำรวจเอกสุธีร์ย่อมจะกล้าให้การไป 
ตามความจริงที่ตนรู้เห็นมาได้ ที่จำเลยกล่าวว่านายสิบตำรวจเอกสุธีร์เบิกความถึงเหตุการณ์บางตอน 
และถ้อยคำที่ได้ยินพูดคัน แตกต่างจากพยานปากอื่นๆ นัน ก็มิใช่เป็นการแตกต่างในข้อสำคัญ อัน 
จะทำให้นั้าหนักถ้อยคำของพยานปากนี้เสียไปจนเชื่อว่าไม่ได้ว่ารู้เห็นในการกระทำของจำเลยดัง 
พยานเบิกความนั้น โดยพยานได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และรู้จักจำเลยมาก่อน ย่อมจำหน้าตากิริยาอาการ 
ของจำเลยได้ทั้งก็ไม่มีเหตผลอะไรที่พยานจะแกล้งใส่ความปรักปรำจำเลยในข้อหาอุกฉกรรจ์เช่น 
เรื่องน้ี

สำหรับจำเลยที่ 5 น้ัน นายสิบตำรวจเอกสุธีร์ก็เบิกความว่าได้เห็นจำเลยที่ รประหับปีน 
กลยิงไปทางรถคันที่ผู้ตายนั่ง พยานเป็นตำรวจรู้จักจำเลยท่ี 5 มาก่อน และได้อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้ชิด 
คัน ย่อมจำจำเลยที่ 5 ได้แม่นยำ และไม่มีเหตุอย่างใดที่พยานจะแกล้งใส่ความปรักปรำจำเลยที่ 5 ทัง 
พยานโจทก์หลายคนก็เบิกความรับรองว่า ได้เห็นจำเลยท่ี 5 ยืนอยู่ทางด้านขวาของรถคันท่ีผู้ลายนั่ง
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ท่ีจำเลยท่ี 5 กล่าวว่าตามคำเบิกความของนายสิบตำรวจเอกสุธีร์แสดงว่า นายสิบตำรวจเอกสุธีร์ไม่ 
เห็นจำเลยท่ี 5 ยิงนั้น ความจริงนายสิบตำรวจเอกสุธีร์เบิกความยืนยันว่าจำเลยที่ 5 เป็นผู้ยิง และเม่ือ 
จำเลยท่ี 5 ยิงแล้วนายสิบตำรวจเอกสุธีร์จึงได้ฟุบหน้า หาได้ฟุบหน้าลงก่อนที่ 5 ลงมือยิงไม่

ส่วนที่จำเลยยกเหตุกล่าวอ้างว่า พยานโจทก์เบิกความไม่เป็นความจริง เพราะแม้แต่การ 
ที่เจ้าพนักงานตำรวจรับตัวจำเลยไปจากที่ใดบ้างก็ไม่น่าเชื่อเสียแล้ว พยานโจทก์จึงไม่น่ารับพังน้ัน 
เห็นว่า ฝ่ายจำเลยก็นำสืบสมโจทก์ว่า เจ้าพนักงานตำรวจรับตัวนายทองเปลวจากกองตำรวจสันติ 
บาล นายถวิลจากสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง นายทองอินทร์จากสถานีตำรวจนครบาลสามเสน 
ตังนั้นการรับตัวผู้ตายทั้ง 3 น้ีจากท่ีใดจึงไม,มีปีญหา คงมีปีญหาแต่เฉพาะการรับตัวนายจำลอง ซ่ึง 
ฝ่ายโจทก์นำสืบว่าเจ้าพนักงานตำรวจไปขอรับตัวนายจำลองจากสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา แต่ 
ฝ่ายจำเลยนำสืบว่าเจ้าพนักงานตำรวจไปรับตัวนายจำลองจากกองสันติบาลพร้อมกับนายทองเปลว 
พยานโจทก์ก็มีนายพันตำรวจตรีหิรัญซึ่งขณะนันมียศนายร้อยตำรวจโท ประจำอยู่สถานีตำรวจนคร 
บาลยานนาวาเบิกความยืนยันว่าในวันเกิดเหตุได้มีนายพันตำรวจเอกหลวงพิชิตธุระการไปขอรับตัว 
นายจำลอง และยังมีนายพันตำรวจตรีสุรินทร์ผู้นั่งรถยนต์ในขบวนสุดท้าย นายสิบตำรวจเอก เกียรติ 
ศักดิผู้ขับรถยนต์ที่นายพันตำรวจตรีสุรินทร์นั่ง และนายสิบตำรวจเอกสุธีร์ผู้ขับรถยนต์ในขบวนคัน 
ที่บรรทุกผู้ตายทั้ง 4 คน ไปเบิกความรับรองต้องกันว่าได้ไปรับตัวนายจำลองจากสถานีตำรวจนคร 
บาลยานนาวาจริง อย่างไรก็๑ ในเรื่องเจ้าพนักงานตำรวจได้รับตัวผู้ตายไปจากที่ใดบ้างนั้น มิใช่เหตุ 
จะยกขึนกล่าวอ้างเป็นข้อสำคัญว่าพยานโจทก์มิได้รู้เห็นเหตุการณ์จริงดังที่เบิกความมานั้น เพราะ 
ข้อเท็จจริงพังได้แน่ชัดว่า พยานโจทก์ก็ดี ผู้ตายก็ดี จำเลยก็ดี ต่างอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งส้ิน ตามพยาน 
หลักฐานและเหตุผลตังได้วินิจฉัยกล่าวมาแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าคดีพังได้ว่า จำเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 5 ได้ 
ร่วมกระทำความผิดตังที่ศาลอาญา และศาลอุทธรณ์รับพังมา พยานจำเลยไม่มีน้ัาหนักหักล้างพยาน 
โจทก์ได้

ต่อไปนี้จะได้วินิจฉัยข้อกล่าวหาสำหรับตัวจำเลยที่ 3 ท่ี 4 ว่าควรยกฟ้องตามคำพิพากษา 
ศาลอาญาและศาลอุทธรณ์หรือไม่

โจทก์มีพยานรู้เห็นเกี่ยวแก่จำเลยที่ 3 ท่ี 4 คือนายพันตำรวจตรีสุรินทร์เบิกความว่าเมื่อ 
สิ้นเสียงปีนแล้วพยานเดินไปที่รถ เห็นจำเลยท่ี 4 ยืนรวมอยู่ในหมู่คนประมาณ 10 คน ทางด้านหน้า 
และด้านซ้ายรถคันที่บรรทุกผู้ตายมา จำเลยท่ี 4 ถือปีนยาวแบบปีนกลน้อยอยู่ที่มือ นายสิบตำรวจโท 
เสาร์เบิกความว่า เมื่อได้ยินเสียงปีนกลดังชุดแรกแล้วเห็นจำเลยที่ 3 ท ี่4 ยืนถือปีนกลในท่าเตรียมยิง
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อยู่ทางด้านขวา ค่อนไปทางหน้ารถคันที่บรรทุกผู้ตายไปรวมหมู่อยู่กับคน 6-7 คน จากน้ีมีเสียงปีน 
กลดังข้ึนอีก 3 ชุด ทางด้านเดียวกัน'น้ัน ไม่ได้สังเกตุว่าใครเป็นคนยิง

นายสิบตำรวจเอกสุธีร์เบิกความว่า เม่ือจำเลยท่ี 1 เรียกจำเลยที่ 5 เข้าไป และจำเลยท่ี 5 
ยิงไปทางรถผู้ตายแล้ว 1 ชุด ในระยะติด  ๆ กันน้ัน ได้ยินเสียงปีนดังข้ึนอีก 2-3 ชุด ตรงทีเดียวกับท่ี 
จำเลยท่ี 5 ยิง แต่ไม่รู้ว่าใครยิง ต่อมาเม่ือถูกเรียกหาคนขับรถ พยานจึงว่ิงไปที่หลวงพิชิตธุระการยืน 
อยู่ เห็นจำเลยท่ี 3 ท่ี 4 ถือปีนยืนอยู่ข้างรถติด ๆกับจำเลยท่ี 5 พยานโจทก์ที่รู้เห็นเกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ท่ี
4 มีเพียงเท่านี้ ศาลฎีกาเห็นว่าคำพยานโจทก์ได้ความเพียงว่าจำเลยที่ 3 ท่ี 4 อยู่ในกลุ่มคนท่ีมีจำเลยท่ี
5 กับหลวงพิชิตธุระการ เพียงแต่ไปยืนอยู่ในหมู่ด้วยจะถือว่าเป็นการเข้าร่วมมือด้วยยังไม่ได้ แม้ 
พยานโจทก์คนหนึ่งจะว่าเห็นจำเลยที่ 3 ท่ี 4 ถือปีนอยู่ในท่าเตรียมยิง แต่ก็ไม่มีพยานอ่ืนใดรู้เห็นว่า 
จำเลยท่ี 3 ท่ี 4 ได้ลงมือยิงผู้ตายขณะถือปีนอยู่ในท่าเตรียมยิงเช่นน้ันเลย นายสิบตำรวจโทเสาร์ 
พยานโจทก์ที่เบิกความว่าได้เห็นจำเลยที่ 3 ท่ี 4 ยืนถือปีนอยู่ในท่าเตรียมยิงนั้นก็ว่าจำเลยที่ 3 ท่ี 4ยืน 
รวมหมู่อยู่กับคน 6-7 คน ในกาลเวลาและสภาพเช่นนี นายสิบตำรวจโทเสาร์อาจจะเห็นตัวบุคคล 
หรือลักษณะอาการของบุคคลผิดพลาดไปก็ได้

อน่ึง การตายของผู้ตายท้ังสี่คนน้ัน เกิดจากการถูกยิงด้วยกระสุนปีนกล ซ่ึงพิงได้แล้วว่า 
จำเลยท่ี 5 ได้ใช้ปีนกลยิง บาดแผลท่ีผู้ตายท้ังส่ีคนได้รับน้ัน อาจเกิดจากกระสุนปีนกลที่จำเลยที่ 5 
ยิงแต่ผู้เดียวไปก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเกิดจากกระสุนปีนที่คนอื่นร่วมยิงด้วย ทางพิจารณาก็ได้ความว่า 
จำเลยท่ี 3 ท่ี 4 เป็นตำรวจชันผู้น้อยในขณะนัน มิได้อยู่ในฐานะเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 ท่ี 2 อันจะเห็น 
ได้ว่า น่าจะรู้เห็นร่วมมือกับจำเลยอื่น  ๆ ในการกระทำความผิดตามฟ้องของโจทก์ พยานหลักฐาน 
โจทก์ยังมีเหตุสงสัย พิงไม่ได้ถนัดว่าจำเลยท่ี 3 ท่ี 4 ได้สมคบร่วมมือกับจำเลยอ่ืน  ๆ กระทำผิดรายนี้ 
ศาลอาญาศาลอุทธรณ์ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีแค่จำเลยที่ 3 ท่ี 4 เป็นการชอบแล้ว

จำเลยโต้เถียงในปีญหากฎหมายว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้องของโจทก์ได้รับนิร 
โทษกรรมตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ จึงมีข้อจะพิจารณาต่อ 
ไปว่าการกระทำของจำเลยได้รับนิรโทษกรรม ตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในโอกาสครบ 25 
พุทธศตวรรษ พ.ศ.2499หรือไม่ ตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบรอบ 25 พุทธ 
ศตวรรษ พ.ศ.2499 มาตรา 4 มีความว่า “บรรดาการกระทำของบุคคลใด  ๆ ก่อนวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2499 อันเกี่ยวเนื่องจากการป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกบฎ การก่อการจลาจล หรือการ 
กระทำความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งเป็ความผิดทำนองเดียวกันกับความผิดดังกล่าวหรือการพยายาม
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หรือการตระเตรียมการกระทำดังกล่าวหากเป็นความผิดตามกฎหมายใด  ๆ ก็ให้การกระทำเช่นใy น 
ไม,เป็นความผิดต่อไปและให้ผู้ที่ได้กร ะทำการนันพ้นผิดจากการเป็นผู้ระทำความผิด และถ้าได้มีคำ 
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ให้ถือว่าผู้นันไม,เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้าผู้ 
นันได้รับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนันสินสุดลง และให้ผู้กระทำความผิดน้ันพ้นจากความรับผิดโดย 
สิ้นเชิง”

ศาลฎีกาพิเคราะห์เห็นว่า ข้อความในมาตรา 4 นี้ บัญญัติถึงการกระทำอันอาจเป็นความ 
ผิดตามกฎหมายให้ผู้ที่กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดคือ การกระทำอันเก่ียวเน่ือง 
จากการป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกบฏ การก่อจลาจลหรือการกระทำความผิดตามกฎหมาย 
อื่นซึ่งเป็นความผิดทำนองเดียวกัน หรือการพยายาม หรือการตระเตรียมกระทำการดังกล่าว แต่ใน 
คดีนีเป็นกรณีโจทก์ฟ้องจำเลยว่าสมคบกันเพทุบายไปขอรับตัวผู้ตายทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้ต้องหาจากที่คุม 
ขังของเจ้าพนักงานตำรวจ แล้วควบคุมไปหยุดรถสมคบกันใช้อาวุธปีนยิงผู้ต้องหาในขณะควบคุม 
น้ัน จนถึงแก่ความตายโดยเจตนา จึงมิใช่เป็นการกระทำอันเกี่ยวเน่ืองจากการป้องกัน ระงับ หรือ 
ปราบปรามการกบฏ การก่อการจลาจล ฯลฯ ดังท่ีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 
พุทธศตวรรษ พ.ศ.2499 ระบุไว้ ผู้ต้องหาแม้จะถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏก็ได้ถูกจับกุมควบคุมตัวอยู่ 
แล้ว และได้หมายความว่าผู้ต้องหาได้กระทำการอะไรขึ้นอีกภายหลังเมื่อถูควบคุมตัวแล้ว การท่ี 
ร่วมมือกันเพทุบายควบคุมตัวผู้ต้องหาพาไปฆ่าเสียมิใช่เป็นารกระทำอันเกี่ยวเนื่องจากการป้องกัน 
ระงับ หรือปราบปรามอย่างใด อันจะเข้าลักษณะที่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้ถือว่าไม่เป็น 
ความผิด

ปีญหาข้อกฎหมายอีกข้อหนึ่งที่จำเลยโต้เถียง คือการชันสูตรพลิกศพผู้ตายไม,ชอบด้วย 
กฎหมาย เพราะไม่มีผู้พิพากษาร่วมด้วย ในข้อน้ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
150 วรรค 2 ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ เม่ือ พ.ศ.2492 บัญญัติว่า”ถ้าความตายเกิดขึนโดยการ 
กระทำของเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ การชันสูตรน้ัน ต้องกระทำพร้อมด้วยผู้ 
พิพากษานายหนึ่งของศาลชั้นด้น ซึ่งท้องที่ท่ีทำการชันสูตรอยู่1ในเขต”ศาลฎีกาพิเคราะห์เห็นว่า ข้อ 
ความตามกฎหมายบทนี้ หมายความว่าถ้าความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานในขณะ 
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ การชันสูตรพลิกศพจะต้องกระทำพร้อมด้วยผู้พิพากษา

คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยกับพวกเจ้าพนักงานตำรวจได้กระทำการอันมิชอบด้วย 
หน้าท่ี โดยนำผู้ต้องหาทั้งสี่ที่ถูกควบคุมอยู่ไปฆ่า จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการกระทำของเจ้าพนักงาน
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ในขณะปฏิบัติราชการตามน้าที่ ฉะนั้น การชันสูตรพลิกศพผู้ตายในคดีนี้จึงหาจำเป็นต้องฏผู้ 
พิพากษาร่วมด้วยไม่

ส่วนเรื่องกำหนดโทษของจำเลยตามข้อฎีกาของโจทก์นั้น โจทก์ยืนยันคัดค้านแต่เฉพาะ 
ว่า จำเลยไต้กระทำผิดฐานเป็นตัวการฆ่าคนนั้งสี่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน และโดยพยายามด้วยความ 
พยาบาทมาดมาย ทังเป็นการกระทำโดยทรมานโดยกระทำทารุณโหดร้ายหรือแสดงความดุร้ายแก่ผู้ 
ตายทังสี่ให้ไต้รับความลำบากอย่างสาหัส เข้าลักษณะตามกฎหมายอาญา มาตรา 13,250 และ 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,289 ตังท่ีโจทก์ฟ้อง จึงขอให้ลงโทษจำเลยตามกฎหมายบทหนัก 
ตามฟ้องของโจทก์

ศาลฎีกาไต้พิจารณาตามข้อฎีกาของโจทก์นั้นเห็นว่าในข้อว่าไต้ฆ่าผู้ตายโดยไตร'ตรอง 
ไว้ก่อนนั้น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะ แต่คดีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นก่อน 
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา และตามบทบัญญัติของประมวลกฎมายอาญาก็ไม่เป็นคุณแก่ 
จำเลยผู้กระทำความผิดในทางใด จึงนำความในข้อว่า “ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ตามท่ีบัญญัติ 
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (4) มาใช้ไม่ได้

ส่วนในข้อที่ว่าไต้ฆ่าผู้ตายโดยพยายามด้วยความพยาบาทมาดมาย ท้ังเป็นการกระทำ 
โดยทรมานโดยกระทำทารุณโหดร้ายหรือแสดงความดุร้ายแก่ผู้ตายทังสี่ให้ได้รับความลำบากอย่าง 
สาหัส ซึ่งมีบัญญัติเป็นความผิดไว้ในกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 250(3) และ (4) เว้นแต่การฆ่า 
โดยกระทำทารุณโหดร้ายนั้น ตามพยานหลักฐานในสำนวนไม่ได้ความชัดว่า จำเลยผู้กระทำความ 
ผิดคนใดไต้ร่วมรู้ในแผนการที่จะกำจัดผู้ตายมาก่อน ผู้ตายกับจำเลยผู้กระทำความผิดทุกคนไม่มี 
สาเหตุโกรธเคืองอะไรคัน และจำเลยผู้กระทำความผิดบางคนก็ไม่เคยรู้จักผู้ตายมาก่อน ท้ังการ 
กระทำของจำเลยผู้กระทำความผิดเหล่านี้พอเห็นได้ว่าเป็นเครื่องมือของผู้อื่นที่ใช้ให้กระทำ ยังถือ 
ไม่ได้ว่าเป็นการกระทำโดยพยายามด้วยความพยาบาทมาดหมาย

ส่วนในข้อที่ว่าเป็นการกระทำโดยทรมานหรือแสดงความดุร้ายแก่ผู้ตายให้ได้รับความ 
ลำบากอย่างสาหัสบัน ก็ปรากฎว่าผู้ตายทังสี่ถูกยิงด้วยปีนกล กระสุนปีนถูกผู้ตายทังสี่ถึงแก่ความ 
ตายในทันทีนั้นเอง ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการกร ะทำโดยทรมานหรือแสดงความดุร้ายแก่ผู้ตายท้ังสี่ให้ 
ได้รับความลำบากอย่างสาหัส
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ศาลทังสองพิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์จำเลขไม,มีเหตุจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
อย่างอ่ืน อาศัยเหตุดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาจึงพิพากษายืนให้ยกฎีกาโจทก์จำเลยเสีย

ชวน สิงหลกะ 
หลวงอนุสสรนิติสาร 

สำราญ สิริพันธ์
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นายพันตำรวจเอก วิชิต รัตนภานุ จำเลยท่ี
นายพันตำรวจโท ศิริ1ชัย กระจ่างวงศ์ จำเลยท่ี
นายพันตำรวจตรี กมล ชโนวรรณ จำเลยท่ี
นายพันตำรวจตรี สุนนท์ เอกะโลหิต จำเลยท่ี
นายพันตำรวจตรี กระแสร์ อุณหสุวรรณ จำเลยท่ี
นายร้อยตำรวจเอก อิทธิพล เครือใย จำเลยท่ี
นายร้อยตำรวจโท ผัน ศาสตร์ปรุง จำเลยท่ี
นายร้อยตำรวจตรี มรกต มัลลิกมาลย์ จำเลยท่ี
นายสิบตำรวจเอก แนบ น่ิมรัตน์ จำเลยท่ี
นายสิบตำรวจเอก ระวี เธียรนันท์ จำเลยท่ี
นายสิบตำรวจโท ชุมพล ปรีแย้ม จำเลยท่ี
นายสิบตำรวจตรี ศาสตร์ ภาบิตานนท์ จำเลยท่ี
นายสิบตำรวจตรี เฉลย สุขสวัสด จำเลยท่ี
นายสิบตำรวจตรี เจริญ ไทรสาเกตุ จำเลยท่ี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
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โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทุกคน นอกจากนายสิบตำรวจตรี ศาสตร์ ภาษิตานนท์ จำเลยท่ี 13 
รับราชการเป็นตำรวจประจำการ โดยนายพลตำรวจจัตวา รัตน์ วัฒนะมหาตม์ จำเลยท่ี 1 ดำรง 
ตำแหน่งประจำกรมตำรวจ ในขณะทำผิดมียศเป็นนายพันตำรวจโท ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ 1 กอง 
ตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

นายพันตำรวจเอก วิชิต รัตนภานุ จำเลยท่ี 2 ดำรงตำแหน่งประจำกรมตำรวจ ในขณะทำ 
ผิดมียศเป็นนายพันตำรวจตรี

นายพันตำรวจโท สิริชัย กระจ่างวงศ์ จำเลยท่ี 3 ดำรงตำแหน่งประจำกองบังคับการ 
ตำรวจภูธร จังหวัดกาญจนบุรี

นายพันตำรวจตรี กมล ชโนวรรณ จำเลยท่ี 4 ดำรงตำแหน่งรักการาการในตำแหน่งผู้ 
กำกับการตำรวจสอบสวนกลาง ภาค 3 ในขณะทำผิดมียศเป็นนายร้อยตำรวจเอก ดำรงตำแหน่งรอง 
สารวัตรแผนก 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการกองตรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

นายพันตำรวจตรี สุนนท์ เอกะโลหิต จำเลยท่ี 5 ดำรงตำแหน่งสารวัตรประจำกอง 
กำกับการ 4 กองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในขณะทำผิดมียศเป็นนายร้อย 
ตำรวจโท ดำรงตำแหน่งสารวัตรแผนก 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการกองตรวจ กองบังคับการ 
ตำรวจนครบาล

นายพันตำรวจตรี กระแสร์ อุณหสุวรรณ จำเลยท่ี 6 ดำรงตำแหน่งประจำกองบังคับ 
การกองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในขณะทำผิลมียศเป็นนายร้อยตำรวจ 
โท ดำรงตำแหน่งประจำกองบังคับการ กองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

นายร้อยตำรวจเอก อิทธิพล เครือใย จำเลยท่ี 7 ดำรงตำแหน่งประจำสถานีตำรวจ 
จังหวัดพิจิตร ในขณะทำผิดเป็นนายร้อยตำรวจนอกประจำการ มียสเป็นนายร้อยตำรวจโท

นายร้อยตำรวจโท ผัน ศาสตร์ปรุง จำเลยท่ี 8 ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรแผนก 1 กอง 
กำกับการ 1 กองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในขณะทำผิดมียศเป็นจ่านาย 
สิบตำรวจ สังกัดแผนก 1 กองกำกับการ 1 กองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
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นายร้อยตำรวจตรี มรกต มัลลิกมาลย์ จำเลยท่ี 9 ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรแผนก 1 
กองกำกับการ 1 กองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในขณะทำผิดมียศเป็น 
นายสิบตำรวจเอก สังกัดแผนก 1 กองกำกับการ กองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวน 
กลาง

นายสิบตำรวจเอก แนบ นิ่มรัตน์ จำเลยท่ี 10 สังกัดกองบังคับ กองปราบปราม กอง 
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในขณะทำผิดมียสเป็นนายสิบตำรวจโท สังกัดแผนก 2 กองกำกับ 
การ 3 กองบังคับการตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล

นายสิบตำรวจเอก ระวี เธียรนันท์ จำเลยท่ี 11 สังกัดแผนก 1 กองกำกับการ 1 กอง 
ตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในขณะทำผิดมียสเป็นนายสิบตำรวจโท สังกัด 
แผนก 2 กองกำกับการ 1 กองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

นายสิบตำรวจโท ชุมพล ปรีแย้ม จำเลยท่ี 12 สังกัดแผนก 1 กองกำกับการ 1 กอง 
ตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในขณะทำผิดมียศเป็นนายสิบตำรวจตรี สังกัด 
แผนก 1 กองกำกับการ 1 กองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

นายสิบตำรวจตรี ศาสตร์ ภาษิตานนท์ จำเลยท่ี 13 เป็นตำรวจนอกประจำการ ในขณะ 
ทำผิดมียศเป็นพลตำรวจสมัคร สังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

นายสับตำรวจตรี เฉลย สุขสวัสด จำเลยท่ี 14 สังกัดสถานีตำรวจภูธรหนองสี จังหวัด 
กาญจนบุรี ในขณะทำผิดมียสเป็นพลตำรวจสมัคร สังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

นายสิบตำรวจตรี เจริญ ไทรสาเกตุ จำเลยท่ี 15 สังกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ในขณะทำผิดมียสเป็นตำรวจสมัคร สังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2495 เวลากลางวันและกลางคืน หลังเท่ียงต่อเน่ืองกัน จำเลย 
ท้ัง 15 คน ในคดีนี้ได้กระทำผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือจำเลยทุกคนกับพวกที่หลบหนี ยังจับตัวไม่ได้ 
อีกหลายคน ได้สมคบร่วมกระทำความผิดด้วยกัน ใช้อำนาจด้วยกำลังกายทำร้ายล็อคคอและใช้เชือก 
รัดคอ นายชาญ บุนนาค นายเล็ก บุนนาค นายผ่อง เขียววิจิตร นายเตียง สิริขันธ์ นายสง่า ประจักษ์
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วงศ์ โดยเจตนาฆ่าบุคคลทัง 5 คน ที่ระบุชื่อมาแล้วให้ถึงแก่ความตายและบุคคลทั้ง 5 คน ได้ถึงแก่ 
ความตายด้วยการกระทำที่จำเลยกับพวกสมคบร่วมกันสมดังเจตนาของจำเลยกับพวกในวันเดียวกัน 
น้ันเอง ทั้งน้ีจำเลยกับพวกได้กระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและโดยพยายามด้วยความพยาบาทมาด
หมาย ทังเป็นการกระทำโดยทรมานโดยกระทำทารุณโหดร้าย หรือแสดงความดุร้ายแก่ผู้ตายทั้ง 5 
คน ให้ได้รับความลำบากอย่างสาหัส และเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2495 เวลากลางคืนหลังเท่ียง 
คืนต่อเนื่องกับวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2495 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง โดยเหตุท่ีจำเลยกับพวกเจตนา

* 4, 1 ° I  A "  1 ' [1 1 Iฆ่าบุคคลทัง 5 คนดังกล่าวข้างด้น ซงได้ไตร,ตรองไวก่อนแล้ว จำเลยได้สมคบร่วมด้วยกันเผาทำลาย
£  V ' J 22 0 ■ 4, 1 2ศพทัง 5 ศพนันเสีย ด้วยเหตุนีจึงไม่กองบังคับการตำรวจนครบาลจะทำการชันสูตรพลิกศพได้ตา

มกฎหมาย

เหตุเกิดที่ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร 
และเกี่ยวพันกับตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายพันตำรวจโท ศิริ'ชัย จำเลยท่ี 3 นายสิบตำรวจตรี เฉลย จำเลยท่ี 14 นายสิบตำรวจตรี 
เจริญ จำเลยท่ี 15 เป็นคนเดียวกับจำเลยตามสำนวนคดีตำท่ี 213/2500 ของศาลอาญา นายสิบตำรวจ 
ตรี ศาสตร์ จำเลยท่ี 13 เป็นจำเลยคนเดียวกับจำเลยตามสำนวนคดีอาญา หมายเลขดำที่ 214/2500 
ของศาลอาญา และ นายสิบตำรวจเอก แนบ จำเลยท่ี 10 เป็นคนเดียวกับจำเลยตามสำนวนคดีอาญา 
หมายเลขตำที่ 876/2501 ของศาลอาญา ขอให้ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำเลยตามกฎหมายลักษณะ 
อาญา ร.ศ.!27 มาตรา 63, 64, 249, 250 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289,83, 84 และนับโทษ 
จำเลยติดต่อกับคดีก่อนบันด้วย

จำเลยท้ัง 15 คน ในคดีนี้ได้ยื่นคำให้การปฏิเสธต้องกันว่า มิได้กระทำความผิดดังโจทก์ 
กล่าวหาในฟ้องทุกประการ ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ปล่อยตัวจำเลยพ้นข้อหาไป

ทางพิจารณาได้ความว่า นายเตียง สิริขันธ์ ได้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครดังแต่ 
พ.ศ. 2480 และต่อ  ๆ มา ทุกครั้งที่มีการเลือกต้ังผู้แทนราษฎร นายเตียง สิริขันธ์ ก็ได้รับเลือกต้ังเป็นผู้ 
แทนราษฎรตลอดมา

เพื่อปฏิบัติการสะสางคดีต่าง  ๆ ตามนโยบายและคำเรียกร้องของประชาชน หลังจากการ 
ปฏิวัติขับไล่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2500 พล.ต.อ.ไสว ไสวแสนยากร
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อธิบดีกรมตำรวจ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งสืบแทนพล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ จึงมีคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนขึ้นคณะขึ้น มี พล.ต.ต. ประเสริฐ รุจิรวงศ์ รองอธิบดีกรมตำรวจ เป็นประธานกรรมการ 
พล.ต.จ.ฉัตร หนุนภักดี พ.ต.อ.จำรัส โรจนจันทร์ และ พ.ต.อ.ชุลี แสงอร่าม เป็นกรรมการ

การดำเนินงานของคณะกรรมการสะสางคดีดังกล่าวน้ีได้แบ่งแยกกันทำเป็นเรื่อง  ๆ ไป 
สำหรับคดีที่หนังสือพิมพ์และชาวบ้านเรียกกันว่า "คดีย่างสด" นี้ อธิบดีกรมตำรวจตั้งให้ พล.ต.จ. 
ฉัตร หนุนภักดี ผู้บังคับกองตำรวจภูธร เป็นกรรมการผู้ควบคุมการสอบสวน พ.ต.ท.อุดม เศาระบุตร 
พ.ต.ต. เจริญ พินิจารมณ์ พ.ต.ท.ชาญ ศรีสุข พ.ต.ต. จำเนียร เรืองวุฒิ ร.ต.อ. พงษ์ชาญ ทัศนาทร ร. 
ต.อ.ชาติ สุนทรสิงห์ ร.ต.ท. อภินันท์ ณ นคร ร.ต.ท. ชโลม จิรางกูร ร.ต.ท.ล่ิม สุขเกตุ และร.ต.ท. 
ไชยา นิยมค่า เป็นพนักงานสอบสวน

ตามหลักฐานสำนวนการสอบสวนคดีกบฎ 10 ก.ย. นายเตียง นายชาญ กับพวกท่ีหายไป 
ไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกบฎน้ัน

พยานที่พนักงานสอบสวนเรียกมาทำการสอบสวนคงได้ความว่า ตังแต่นายเตียง นาย 
สง่า นายชาญ นายเล็ก นายผ่อง หายไปแล้ว ภริยาและผู้ที่ชอบพอใกล้ชิดไม่เคยได้รับข่าวคราวว่า 
บุคคลเหล่าน้ีไปอยู่ท่ีไหนเลย และตามรายงานของทางราชการท่ีส่งข่าวว่าพบนายเตียง อยู่ท่ีน่ันท่ีน่ีก็ 
ไม่เป็นความจริง

ผู้แทนราษฎรได้เคยตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรถึงการหายตัวของนายเตียง รัฐ
บาลในสมัยนั้นแถลงตอบว่า นายเตียง ขังมีชีวิตอยู่ แต่ได้หลบหนีออกนอกประเทศ พนักงานสอบ 
สวนได้เรียกนายลิ่วละล่อง นายสุวิชย์ ซึ่งเคยเดินทางไปจีนแดงมา และพันโท พโยม จุฬานนท์ ซ่ึง 
เคยหลบหนีภัยการเมืองไปอยู่ในพม่ามาสอบสวน บุคคลตังกล่าวให้การว่าไม่เคยได้ข่าวหรือพบนาย 
เตียงเลย

ในระหว่างทำการสอบสวนอยู่ พล.ต.จ.อัศนีย์ ยิ่งกมล กรรมการสอบสวนคดียิงนาย 
อารีย์ นักหนังสือพิมพ์ ได้มาแจ้งกับ พล.ต.ต.ฉัตร หนุนภักดีว่า มีพยานทางฌืองกาญจนบุรีรู้เห็นคดี 
นี้ โดยการสอบพยานในคดีนี้ยิงนายอารีย์นั้น พล.ต.จ.อัศนีย์ ได้ถามว่ารู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนายเตียง 
บ้างหรือไม่ พยานจึงบอกว่ารู้เห็น พล.ต.จ.ฉัตร ได้เรียกพยานนั้นมาสอบสวนถามทีละคน คือ 
ส.ต.ต.สุวรรณ บ่อผล พลตำรวจ จำเนียร จิตรเท่ียง และพลตำรวจ บุญส่ง บุญปลูก พยานเล่าให้พิงว่า
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ในตอนกลางวันได้มีการขุดหลุมไว้ก่อนแล้วจึงนำห่อศพ 5 ห่อไปเผาในเวลากลางคืน 
เผาแล้วเอาดินกลับไว้ในหลุม ตอนกลางวันท่ีไปขุดหลุมมี พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ พ.ต.ต.ประดับ 
ธีระเกาศัลย์ ไปท่ีบ้าน พ.ต.ต.สิริชัย กระจ่างวงศ์ ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธร จังหวัด 
กาญจนบุรี แล้ว พ.ต.ต.ประดับ กับตำรวจเมืองกาญจนบุรีไปขุดหลุมเตรียมไว้ พ.ต.ต.ประชา ไม่ได้ 
ไปด้วย

เม่ือได้ความจากพยานท้ังสามคนน้ีแล้ว พ.ต.อ.อุดม เศาระบุตร ได้เรียก พ.ต.ต.ประดับ 
มาสอบสวน ซึ่งทำให้ได้ทราบว่า มี ส.ต.ต .สมพงษ์ กรพาณิชย์ รู้เรื่องอีกคนหนึ่ง ระหว่างน้ัน ส.ต. 
สมพงษ์ กรพาณิชย์ต้องโทษอยู่ในเรือนจำบางขวางในความผิดฐานฆ่านายสุวิช พุ่มชูศรี ส.ต.ต. 
สมพงษ์ได้ให้จ่าสิบเอก สวน สว่างภพ พ่ีเขยมาติดต่อกับ ร.ต.ต.บุญช่วย ภู่ยินดี ซึ่งเป็นพี่เขยอีกคน 
หน่ึง ให้เรียนอธิบดีกรมตำรวจว่าเขาจะเปิดเผยคดีเร่ืองนายเตียง สิริขันธ์ และนายพร มะลิทอง ถูกฆ่า 
ตาย ขณะนัน ร.ต.ท.บุญช่วย ภู่ยินดี สังกัดกองพลาธิการกรมตำรวจและพักอยู่ท่ีบ้านอธิบดีกรม 
ตำรวจ พล.ต.อ.ไสว ไสวแสนยากร โดยส.ต.ต.สมพงษ์ เป็นคนขับรถของ พ.ต.อ.อรรณพ พุกประยูร 
และได้เห็นเหตุการณ์วันรุ่งขึ้น ร.ต.ท.บุญช่วย จึงไปหา ส.ต.ต.สมพงษ์ท่ีเรือนจำ ส.ต.ต.สมพงษ์ ได้ 
เล่าเร่ืองให้ทัเง ส.ต.ต.สมพงษ์ รู้ข่าวว่าพนักงานสอบสวนกำลังทำการสอบสวนคดีเรื่องนายเตียง อยู่ 
และกลัวจะมีความผิดร่วมด้วย ร.ต.ท.บุญช่วย ได้นำความมาชี้แจ้งต่ออธิบดีกรมตำรวจ  ๆ ส่ังให้ไป 
แจ้งแก่พล.ต.จ.ฉัตร หนุนภักดี  ๆ สั่งให้ ร.ต.ท.บุญช่วย ไปหา พ.ต.อ.อุดม เสาระบุตร ผู้สอบสวนท่ีวัง 
ปารุสกวัน ต่อมา พล.ต.จ.ฉัตร หนุนภักดีและ พ.ต.อ.อุดม เศาระบุตร ก็ได้ไปทำการสอบสวน ส.ต. 
ต. สมพงษ์ ที่เรือนจำบางขวาง

ข้อเท็จจริง โจทก์นำสืบพยานผู้รู้เห็นเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ พยานให้การมีใจความว่า
ส.ต.ต.สมพงษ์ กรพาณิชย์มีหน้าที่ขับรถยนต์ประจำตัวพ.ต.อ.อรรณพ พุกประยูร ยศขณะน้ันเป็น พ. 
ต.ต. อรรถณพ  ๆ ทำงานอยู่ท่ีสันติบาลบ้าง ไปทำงานที่กรมประมวลราชการแผ่นดินบ้าง พ.ต.อ. 
อรรณพ เป็นกรรมการสอบสวนคดีกบฎ 10 พฤศจิกายน 2495 ด้วย ขณะเดียวกันนั้น พ.ต.ต.ประดับ 
ธีระเกาศัลย์ ยังเป็นนายร้อยตำรวจโทประจำอยู่กองตรวจตำรวจนครบาล มีท่ีทำงานการกองปราบ 
สามยอด มีพล.ต.ต.เยือน ประภาวัตร เป็นหัวหน้า พ.ต.อ.พันธ์ศักด วิเศษกักดี พ.ต.อ.อรรณพ พุก 
ประยูร เป็นรอง พ.ต.ต.ประดับ เป็นผู้ช่วยกรรมการสอบสวนคดีกบฎ 10 พ.ย. 2495

วันใดพยานจำไม่ได้แประหว่างท่ีมีงานฉลองรัฐธรรมนูญเดือนธันวาคม พ.ศ. 2495 
ส.ต.ต.สมพงน์ ขับรถยนต์มากับ พ.ต.อ.อรรณพ ไปท่ีบ้าน พล.ต.จ.รัตน์ จำเลยท่ี 1 ซ่ึงอยู่ในกอง
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ตำรวจสันติบาล เป็นเรือนไม้สองช้ัน พ.ต.อ.อรรณพ ลงจากรถยนต์เข้าไปในห้องรับแขก ขณะน้ันมี 
รถยนตจอดอยู่ก่อนสองคัน เปนรถเกงยห้ออะไรสีอะไรก็จํๅไม่ได้ ในห้องรับแขก มีนายชาญคับชาย 
อ ีก 2-3 คน ส.ต.ต.สมพงษ์ ไม่รู้จักอยู่ด้วย

ส.ต.ต.สมพงษ์ ได้ยิน พ.ต.อ .อรรณพ โต้เถียงกับนายชาญ โดย พ.ต.อ.อรรณพ ว่านาย 
ชาญ เป็นคอมมิวนิสต์ แต่นายชาญ เถียงว่าไม่ได้เป็น เถียงคันประมาณ 15 นาที พ.ต.อ.อรรณพ ก็ 
ออกมาขนรถบอกให ส.ต.ต.สมพงษ ขับรถไป โดยบอกให้ขับรถผ่านบ้านมนังอสิลาแล้วให้เสียว 
กลับไปวังปารุสกวัน ถึงวังปารุสก์ พ.ต.อ.อรรณพ ขึ้นไปบนตึกนานราว 10 นาที ก็กลับลงมาส่ง 
กระดาษมีข้อความถึงผู้ กำกับการตำรวจจังหวัดกาญจนบุรี มีใจความว่า "ศาสตร์เตรียมพร้อมไว้'' ให้ 
ส.ต.ต.สมพงษ์ เอาไปส่งโทรเลขที่แผนกส่ือสารอยู่ในวังปารุสก์นั้นเอง ส่งโทรเลขแล้วก็ขับรถพา พ. 
ต.อ.อรรณพ ไปตามถนนสายปากน้ัาตามที่ พ.ต.อ.อรรณพ ส่ัง พอเลยสถานีตำรวจพระโขนงไป 3 
ระยะเสาไฟฟ้า พ.ต.อ.อรรณพ ก็ส่ังให้เลี้ยวรถเข้าไปท่ีบ้านหลังหนึ่งทางขวาบือ ขณะน้ันไม่มีบ้าน 
ของใครอยู่ใกล้บ้านหลังนี้  ๆ เป็นเรือนไม้สองช้ัน เวลาน้ันประมาณบ่ายสองโมง มี พ.ต.อ.พุฒ 
บูรณะสมภพ พ.ต.อ.พันธ์สักด วิเศษภักดี พ.ต.อ.วิชิต รัตนภานุ พ.ต.ต.กมล ชโนวรรณ และยังมี 
ตำรวจแต่งตัวนอกเครื่องแบบอีก 3-4 คน ยืนอยู่ในบริเวณบ้านนัน อยู่ทางหน้าบ้านบ้าง ทางข้าง  ๆ
บ้านบ่าง ไปถึงนานประมาณ 30 นาทีก็เห็นสารวัตรประสงค์ ยศไม่เกิน ร.ต.อ. กับ ร.ต.ท.พิชิต 
นามสกุลพยานจำไม,ได้ นำนายชาญ บุญนาคเดินเข้ามาในบ้าน แล้วพาไปเข้าประตูห้องรับแขก ซ่ึงมี 
ส.ต.ท.ดำรง ส.ต.ต.จรัญ หรือโย่ง ร.ต.อ.อิทธิพล เครือใย จำเลยอยู่ในน้ัน พอนายชาญ เข้าไป บุคคล 
ดังกล่าวคับผู้ที่นำเข้าไปได้ทำการปลี้านายชาญ มีเสียงคนล้มลงตังตึงตังแล้วก็หามนายชาญ เข้าไป 
ไว้อีกห้องหน่ึง แล้วสารวัตรประสงค์ ร.ต.ท.พิชิตก็ออกไปท่ี พ.ต.อ.อรรณพ ซึ่งขณะทำการกอดปล้ีา 
นันยืนอยู่กับ พ.ต.อ.พันธ์สักด พ.ต.อ.พุฒ และ พ.ต.อ.วิชิต ต่อจากน้ันอีกราว 20 นาที สารวัตร 
ประสงค์ ร.ต.ท.พิชิต ก็นำชายอีกคนหนึ่งซึ่งพยานเห็นยืนอยู่คับนายชาญ ท่ีบ้าน พล.ต.จ.รัตน์ จำเลย 
เข้าไปในห้องรับแขกและมีการปลุกปลำอย่างเดียวกัน โดยบุคคลชุดเติม เสร็จแล้ว ร.ต.ท.พิชิตร 
สารวัตรประสงค์ ก็ออกมายืนข้างนอก อีก 20 นาทีต่อมาก็นำชายอีกคนหน่ึงเข้าใจว่าเป็นคนท่ีเห็น 
อยู่กับนายชาญ ท่ีบ้าน พล.ต.จ.รัตน์ เหมือนกันเข้าไป แล้วเสียงปลี้ากันตึงตังในห้องรับแขกอีก เงียบ 
เสียงแล้ว ร.ต.ท.พิชิต สารวัตรประสงค์ ก็ออกมาข้างนอก พ.ต.อ.อรรณพ จงเรียก ส.ต.ต.สมพงษ์ เอา 
รถไปรับและให้ขับไปที่สันติบาลที่บ้าน พล.ต.จ.รัตน์ไปถึงเวลาบ่าย4 โมง ก่อนน้ัน พ.ต.ต.ประทับ 
อยู่ที่สโมสรนายตำรวจ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ มาชวนให้ไปท่ีบ้าน พล.ต.จ.ฉัตร เพ่ือพบกับพ.ต.อ. 
อรรณพ ทั้งสองคนเดินเข้ามาทางหลังบ้านไปนั่งอยู่ที่ระเบียงเรือนคนใช้อยู่ทิศตะวันออกของเรือน 
ใหญ่มองเห็น พ.ต.อ.อรรณพ น่ังอยู่กับนายเตียง สิริขันธ์ ในห้องรับแขก เสียง พ.ต.อ.อรรณพ หาว่า
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นายเตียง ดำเนินการเป็นคอมมิวนิสต์ นายเตียง ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็น พูดกันอยู่ประมาณ 10 นาที พ.ต. 
อ.อรรณพ ก็ออกมาท่ีหลังบ้านตรงบันไดให้คนใช้ไปเรียก พล.ต.จ.รัตน์ มาคุยกัน ประเดี๋ยวเดียว พ. 
ต.อ.อรรณพ ก็เดินมาทางที่ พ.ต.ต.ประชา พ.ต.ต.ประดับ นั่งอยู่แล้วกวักมือเรียกพ.ต.ต.ประชๅให้ไม่ 
หาส่ังนำนายเตียง ไป พ.ต.อ.อรรณพ ก็ข้ึนรถยนต์ซ่ึงมี ส.ต.ต.สมพงษ์ เป็นคนขับรถ ก่อนรถเคล่ือน 
พ.ต.อ.อรรณพ ส่ัง พ.ต.ต.ประดับว่า ประเดี๋ยวให้เอาคนขับรถของนายเตียง ไปให้ไปพร้อมกับคุณ 
กระแสร์ คือ พ.ต.ต.กระแสร์ อุณหสุวรรรณ จำเลย ขณะน้ัน พ.ต.ต.กระแสร์ น่ังอยู่ที่ม้าหินด้านหน้า 
บ้าน พ.ต.ต.ประชา ได้เดินไปบอกคนขับรถของนายเตียง ชื่อนายสง่า ว่าให้คอยอยู่ก่อนประเด๋ียวจะ 
นำไป ขณะนั้นนายสง่านั่งอยู่ในรถยนต์ย่ีห้ออ๊อสตินสีช็อคโกแล็ต พ.ต.อ.อรรณพ ไปแล้ว 2-3 นาที 
พ.ต.ต.ประชา ก็เข้าไปเชิญนายเตียง ในห้องรับแขกให้ไปขึ้นรถยนต์ที่หน้าบ้านซึ่งมีจอดอยู่ในบ้าน 
2-3 คัน

พ.ต.อ.อรรณพ สั่งให้ ส.ต.ต.สมพงษ์ ขับรถไปท่ีบ้านพระโขนงอีก ไปถึงบ้านน้ันเวลา 
ประมาณ 5 โมงเย็น คนที่เคยเห็นอยู่ท่ีน่ันก็ยังอยู่ตามเดิม พ.ต.อ.อรรณพ ลงจากรถยืนอยู่ที่หน้าบ้าน 
ประมาณ 15 นาที ก็มีรถยนต์มาหยุดท่ีหน้าประตูบ้านข้างนอกถนน พ.ต.ต.ประชา คนเดียวนำนาย 
เตียง เข้ามาแล้วพาไปที่ห้องรับแขก สารวัตรประสงค์ ร.ต.ท.พิชิต เดินทางเข้าไปด้วย ขณะน้ัน ร.ต. 
อ.อิทธิพล ส.ต.ท.ดำรง ส.ต.ต.จรัญ อยู่ในบัน พอนายเตียง เข้าไปในห้องรับแขกก็มีเสียงตึงตังสัก 5 
นาทีเศษ เสียงก็เงียบ พยานเห็น พ.ต.ต.ประชา ส.ต.ท.ดำรง ส.ต.ต.จรัญ ชุลมุนปลุกปลี้าอยู่ด้วย เม่ือ 
เสียงเงียบไปแล้ว พ.ต.ต.ประชา สารวัตรประสงค์ และร.ต.ท.พิชิต ก็ออกมาข้างนอก
พ.ต.อ.อรรณพ ก็เรียกให้ ส.ต.ต.สมพงษ์ เอารถไปรับมี พ.ต.อ.พันธ์สักด พ.ต.อ.พูฒ พ.ต.อ.วิชิต ไป 
รับคันเดียวกัน พ.ต.อ.อรรณพ ด้วย ไปท่ีสโมสรสันติบาล ไปถึงก็พากันลงจากรถทั้งหมด

ทางบ้าน พล.ต.จ.รัตน์ ในกรมตำรวจเม่ือ พ.ต.ต.ประชา พานายเตียง ไปแล้ว พ.ต.ต. 
ประดับ ก็ไปนั่งคุยกับ พ.ต.ต.กระแสร์ เวลาประมาณ 5 โมงเย็นก็พากันไปขึนรถของนายเตียง 
พ.ต.ต.กระแสร์ นั่งถู่กับนายสง่าคนขับรถ พ.ต.ต.ประดับ น่ังข้างหลัง พ.ต.ต.กระแสร์ บอกให้ขับไป 
ทางพระโขนง เลยสถานีตำรวจพระโขนงไปแล้ว รถเลี้ยวเข้าบ้านข้างขวามือ รถเข้าไปจอดห่างตัว 
เรือน 5-6 วา มีคนอยู่ในบริเวณบ้าน 3-4 คน คนหน่ึงไปบอกให้เชิญคนขับขึ้นไปบนเรือน พ.ต.ต. 
ประดับ ก็พาขับรถเดินไปที่ห้องรับแขก ภายในห้องรับแขกมีคนอยู่ 3-4 คน หนึ่งในจำนวนน้ันค่อน 
ข้างสูง เมื่อนายสง่าเดินเข้าไปในห้องรับแขก คน 3-4 คน ในห้องบันก็เข้ามากอดปลํ้านายสง่านาน 
2-3 นาทีก็ได้ยินเสียงล้ม พ.ต.ต.ประดับ เดินออกมาท่ีกลางสนามพบ พ.ต.ต.ประชา ยืนคุยกันราว 10
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นาที พ.ต.ต.ประดับ ก็ข้ึนรถ พ.ต.ต.ประชา ไปท่ีกรมตำรวจ พ.ต.ต.ประดับ เอารถส่วนตัวกลับบ้าน 
ในคืนวันน้ันไม่ได้ไปไหน

เวลา 18.00 นาฬิกาเศษ พ.ต.อ.อรรณพ ออกจากสโมสรมาขึ้นรถให้ขับไปที่บ้านนๅงแปีะ 
อยู่ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ พ.ต.อ.อรรณพ ข้ึนไปบนตึก ส.ต.ต.สมพงษ์ ไปกินข้าวข้างนอก เวลา 1 ทุ่ม 
เศษ มีคนนอกให้ไปเปลี่ยนรถเอายี่ห้อด๊อคจ์ของนางแปีะออกไป เวลาประมาณ 21.00 นาฬิกา พ.ต. 
อ.อรรณพ กลับไปสโมสร เวลา 2 ยามเศษ ก็กลับมาบ้านที่ถนนดินแดง พ.ต.อ.อรรณพ สั่งให้ ส.ต.ต. 
สมพงษ์ ไปกับ พ.ต.ต.ประชา เวลา 15.00 นาฬิกา และให้ไปหา พ.ต.ต.ประดับ ท่ีกองตรวจบางขุน

. พู่ " 1 3; V*พรหม ขณะสังนัน พ.ต.ต.ประชา ก็อยู่และด้างทีนันดวย

เวลา 5.00 นาฬิกา พ.ต.ต.ประชา ให้ ส.ต.ต.สมพงษ์ ขับรถของนางแปีะไปบ้าน พ.ต.ต. 
ประดับ ไปถึง พ.ต.ต.ประชา ขึ้นไปบนบ้านแล้วกลับลงมาพร้อมกับ พ.ต.ต.ประดับ ให้รถกลับไปท่ี 
บ้าน พ.ต.อ.อรรณพ ทั้งสองคนข้ึนไปหาพ.ต.อ.อรรณพ  ๆ ได้ส่ัง พ.ต.ต.ประชา พ.ต.ต.ประดับ ไป 
เมืองกาญจนบุรีให้ไปติดต่อกับพ.ต.ท.สิริชัย ผู้กำกับการตำรวจเมืองกาญจนบุรี ว่างานที่ส่ังไว้เรียบ 
ร้อยหรือยัง และ ยังได้บอกว่านายเตียง เป็นคอมมิวนิสต์ ถ้าปล่อยไว้อาจเป็นภัยต่อบ้านเมืองได้เก็บ 
เสียแล้ว พ.ต.ต.ประชา พ.ต.ต.ประดับ ก็เดินทางไปเมืองกาญจนบุรีโดยรถโฟล์คไปถึงเวลาประมาณ 
3 โมง เช้า เข้าพบผู้กำกับการ พ.ต.ท.สิริชัย จำเลยที่บ้านพักใกล้สถานีตำรวจ พ.ต.ต.ประชา ถามว่า 
งานท่ี พ.ต.อ.อรรณพ สั่งไว้เรียบร้อยหรือยัง พ.ต.ท.สิริชัย บอกว่าไปกับเด็กก็แล้วกัน แล้วตำรวจท่ี 
บ้านผู้กำกับสิริชัย ได้ไปตามพลตำรวจศาสตร์มา พลฯ ศาสตร์ คือ ส.ต.ต.ศาสตร์ ภาษิตานนท์ จำเลย 
เป็นคนขับรถจ๊ิปสหประชาชาติขนาดกลางพา พ.ต.ต.ประดับ ไปกับส.ต.อ.ณรงค์ ซิวปรีชา ส.ต.ต. 
เฉลย สุขสวัสด ส.ต.ต.เจริญ ไทรสากตุ จำเลยและ ส.ต.ต.สุวรรณ บ่อผล พลตำรวจบุญช่วย บุญปลุก 
พยานโจทก์ ภายในรถยนต์มีอาหาร จอบ เสียม มีด เตรียมเอาไว้ด้วย รถแล่นไปตามถนนทางทิศ 
เหนือของจังหวัดกาญจนบุรี ไปทางลาดหญ้า พอถึงหลักกิโลเมตรที่ 9 ก็แยกทางขวามือเข้าป่าเป็น 
ทางเกวียนและทางรถยนต์คดเคี้ยวเข้าไปในป่าประมาณ 2 กิโลเมตร รถจึงหยุดเป็นท่ีราบ พลฯ 
ศาสตร์ พาพ.ต.ต.ประดับ ไปดูหลุมถ่านเก่า  ๆ หลุมหน่ึง พ.ต.ต.ประดับ บอกว่าเอาตรงนี้แหละ พลฯ 
ศาสตร์ จึงบอกตำรวจเมืองกาญจนบุรีที่ไปด้วยนั้นให้ช่วยกันขุดหลุมนันกว้างยาวด้านละประมาณ 1 
วา ลึกหน่ึงศอกเศษ เม่ือขุดแล้วก็หยุดกินอาหารที่เตรียมเอามา หลังจากพัน พ.ต.ต.ประดับ ส่ังให้หา 
พันมาใส่ในหลุมนั้นจนขึ้นสูงพ้นปากหลุมประมาณ 1 ศอก เสร็จแล้วก็พากันกลับมาตามทางที่เข้า 
ไป ถึงบ้านผู้กำกับสิริชัย พ.ต.ต.ประดับ พ.ต.ต.ประชา ก็เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปท่ีบ้าน พ.ต.อ. 
อรรณพ เวลาประมาณ 17.00 นาฬิกา รายงานว่าเรียบร้อยแล้วรับประทานอาหารเย็นที่บ้าน พ.ต.อ.
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อรรณพ แล้วออกจากบ้าน โดย ส.ต.ต.สมพงษ์ เป็นคนขับรถ พ.ต.อ.อรรณพ พ.ต.ต.ประชา พ.ต.ต. 
ประดับ กับ ส.ต.อ.แนบ นิ่มรัตน์ จำเลยไปด้วย ไปที่บ้านพระโขนงหลังเก่านั้น เป็นเวลาพลบค่ํา 
เลี้ยวกลับรถท่ีหน้าประตูบ้านหันกลับมากรุงเทพฯ ภายในบริเวณบ้านนึนมีรถจิ๊ปสหประชาชาติ
ขนาดกลางคันหน่ึงจอดอยู่ห่างประตูบ้านเข้าไป 5-6 ว่า ขณะเลี้ยวกลับรถนั้น ส.ต.ต.สมพงษ์ เห็นคน 
นั่งอยู่ในรถจิปตอนหน้า 2 คน ตอนหลัง 2-3 คน กับเห็นคนยืนข้างรถคนหนึ่งเข้าใจว่า คือ ส.ต.อ.วี 
ระ เธียรนันท์ จำเลย พอกลับรถแล้ว พ.ต.อ.อรรณพ สั่งให้ส.ต.ต.สมพงน์ ขับรถช้า  ๆ รอรถคันหลัง 
แล้วเห็นรถจิ๊ปท่ีอยู่ในบ้านตามมา รถข้ามสะพานพุทธยอดฟ้าเลี้ยววงเวียนใหญ่ถึงทางแยกข้างตลาด 
พลู พ.ต.อ.อรรณพ ส่ังให้ไปเมืองกาญจนบุรี ส.ต.ต.สมพงษ์ ขับรถตรงไปเร็วขึ้นกว่าเก่า ถึงบ้านโป่ง 
เวลาประมาณ 2 ทุ่ม พ.ต.อ.อรรณพ บอกให้รอรถคันหลัง จอดรถรอที่วงเวียนท่ีจะเล้ียวขวาไป 
จังหวัดกาญจนบุรีนานราว 20 นาที รถเปตามมาทันจึงออกรถต่อไป ออกจากบ้านโป่งประมาณ 30 
นาที พบคนฉายไฟดักอยู่ข้างหน้า พ.ต.อ.อรรณพ สั่งให้หยุดรถ คนท่ีฉายไฟเป็นนายตำรวจคนหนึ่ง 
พลตำรวจ 2 คนคือ ร.ต.อ.ดำริห์ พวงพุฒ ผู้บังคับกองตำรวจอำเภอท่ามะกา ในขณะน้ันกลับจากไป 
ราชการก็เดินตรวจการจราจรตามถนน พ.ต.ต.ประดับ ลงจากรถ บอกนาจตำรวจผู้น้ันว่า พ.ต.อ. 
อรรณพ มาอยู่ในรถ ร.ต.อ.ดำริห์ ได้เข้าไปหาทำความเคารพแล้วรายงานตัว พ.ต.ต.ประดับ ก็ข้ึนรถ 
เดินทางต่อไปอีกประเที่ยวหน่ึง ร.ต.อ.ดำริห์ กับพวกยังได้เห็นรถเปขนาดกลางอีกคันหนึ่งวิ่งตาม 
ไป ตำรวจให้สัญญาณไฟให้หยุด รถคันนันก็ไม่ยอมหยุด

พ.ต.อ.อรรณพ ไปถึงเมืองกาญจนบุรีเวลาประมาณ 3 ทุ่ม รถเข้าไปจอดท่ีบ้านผู้กำกับ 
สิริชัย พ.ต.อ.อรรณพ พ.ต.ต.ประดับ ข้ึนไปบนบ้าน ส.ต.ต.สมพงษ์ กับส.ต.อ.แนบ อยู่ข้างล่าง แล้ว 
พ.ต.อ.อรรณพ จึงบอกให้ส.ต.ต.สมพงษ์ เดินไปรอรถเปที่หน้าสถานีตำรวจ ส.ต.ต.สมพงษ์ รออยู่ 
ไม'ถึง 30 นาที รถจ๊ิปน้ันก็มาถึง ส.ต.ต.สมพงษ์ เดินเข้าไปหารถจ๊ิปน้ันหยุด ส.ต.ต.สมพงษ์ เห็นคน 
กระโดดลงจากทางบ้ายรถ 3 คน ร.ต.ท. ผัน สาตรรทุ่ง ขณะน้ันเป็นจ่าตำรวจ กับ ร.ต.ต.มรกต มัลลิก 
มาลย์ ส.ต.ท.ชุมพล ปรียแย้ม จำเลย ส.ต.ต.สมพงษ์ บอกว่าให้รอพ.ต.อ.อรรณพ อยู่ข้างใน แล้วก็เข้า 
มาบอก พ.ต.อ.อรรณพ ว่า รถเปมาแล้ว พ.ต.อ.อรรณพ ลงจากเรือนผู้กำกับสิริชัย บอกส.ต.ต. 
สมพงษ์ ให้เอาปีนออกจากท้ายรถให้ พ.ต.ต.ประชา ส.ต.ต.สมพงษ์ เอาปีนทอมสันกับปีนแมทเสน 
ให้พ.ต.ต.ประชา ออกจากบ้านผู้กำกับสิริชัย มีพ.ต.อ.อรรณพ พ.ต.ต.ประชา พ.ต.ต.ประดับ ผู้กำกับสิ 
ริชัย ส.ต.อ.แนบ พลฯ ศาสตร์ กับตำรวจเมืองกาญจนบุรีชุดท่ีไปเมื่อตอนกลางวัน ไปโดยรถจ๊ิปคัน 
ของตำรวจเมืองกาญจนบุรี พลฯ ศาสตร์ เป็นคนขับรถวิ่งไปทางลาดหญ้า ระหว่างทางได้พบรถเป 
คันท่ีตามไปจากกรุงเทพฯ หยุดอยู่ข้างทาง รถจิ๊ปของตำรวจเมืองกาญจนบุรีก็หยุด มี พล.ต.จ.รัตน์ 
จำเลยมาขึ้นรถคันนั้นด้วยก็แล่นต่อไป รถจ๊ิปจากกรุงเทพฯ ตามมาได้ครึ่งทางระหว่างตัวจังหวัดกับ
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ทางที่จะเลี้ยวเข้าป่า รถคันหลังหยุดและเปิดไฟปิด  ๆ เปิด รถคันหน้าจึงหยุด ถอยหลังมาดูปรากฎว่า 
รถเสียแก้ไม่ได้ จึงต้องขนถ่ายคน 4-5 คน กับห่อเส่ือกกมัดด้วยเชือกยาวประมาณ 1 วา เป็นมัดกลม 

 ๆ ขนาดเสันผ่าศูนย์กลางราว 3 ศอก มี 5 มัด เอาขึ้นรถคันหน้าแล้วรถก็แล่นต่อไปถึงทางเลี้ยวเข้าป่า 
มีคนบอกให้ลงลูด้นทาง พลฯ บุญช่วย กับตำรวจท่ีมาจากกรุงเทพฯ อีก 2 คนลงจากรถอยู่ท่ีตรงน้ัน 
รถวิ่งไปตามทางที่คดเค้ียวเหมือนทางไปตอนกลางวัน เมื่อถึงตำรวจก็ขนห่อเส่ือกกทั้ง 5 ห่อวางไว้ 
บนหลุมที่มีทืเนกองที่มาทำไว้แล้วเอานั้ามันในปีบที่เตรียมเผามาราดจุดไฟเผาขณะนั้นทลาประมาณ 
4 ทุ่ม รออยู่จนไฟมอดเป็นเวลาตี 3 เศษ  ๆ จึงเอาดินกลบเสร็จแล้วข้ึนรถกลับ ถึงทางเล้ียวหยุดรับ 
พลฯ บุญช่วย คับพวกท่ีลงดูด้นทาง มาพบรถจ๊ีปคันท่ีเสียจอดอยู่ข้างทางก่อนถึงสถานีตำรวจ รถจึง 
หยุด พล.ต.จ.รัตน์ คับคนอ่ืน  ๆ ท่ีถ่ายมาข้ึนรถก็ลงไปขึ้นรถคันน้ัน รถตำรวจเมืองกาญจนบุรีก็กลับ 
ไปบ้านผู้กำกับสิริชัย ได้มีการเล้ียงข้าวต้มกันตอนน้ีพบ พ.ต.ต. กระแสร์ จำเลยอยู่ท่ีบ้านผู้กำกับ
ขากลับ พ.ต.ต.ประดับ กลับรถซิมคาร์ ของ พ.ต.ต.ประดับ ซ่ึง พ.ต.ต.กระแสร์ เอามาพร้อมกับ พ. 
ต.ต.กระแสร์ พ.ต.อ.อรรณพ กลับพร้อมคับ พ.ต.ต.ประชา และส.ต.อ.แนบ ถึงกรุงเทพฯ เวลา 
ประมาณ 7 นาฬิกา

ปลายปี พ.ศ. 2497 มีการนัดแจกรางวัลท่ีบ้าน พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ ท่ีศาลาแดง นายตำรวจท่ี 
ไปมี พล.ต.จ.รัตน์ พ.ต.อ.วิชิต พ.ต.ต.สุนนท์ เอกะโรหิต พ.ต.ต.กมล ชโนวรรณ ผู้กำกับ 
สิริชัย จำเลย พร้อมด้วย พ.ต.อ.อรรณพ พ.ต.อ.พันธ์สักด พ.ต.อ.พุฒ ร.ต.ท.พิชิต พ.ต.ต.ประดับ 
พ.ต.ท.จรัญญา ร.ต.ท.ปรีดา สารวัตรสวัสด นอกจากน้ียังมีคนอ่ืนอีก นายสิบตำรวจอีกประมาณ 30 
คน มี ส.ต.อ.สุจินต์ พลฯ สน่ัน ใจเผ่ือแผ่ ส.ต.ต.สมพงษ์ ส.ต.อ.ดำรง ส.ต.ต.จรัญ กับ ส.ต.อ.แนบ 
ส.ต.อ.ระวี ส.ต.ต.ชุมพล จ.ส.ต.ผัน ร.ต.ต.มรกต จำเลยและคนอ่ืน  ๆ อีก ตำรวจเมืองกาญจนบุรี มี 
พลฯ ศาสตร์ ส.ต.ต.เจริญ ส.ต.ต.เฉลย ส.ต.อ.ณรงค์ จำเลย กับ พลฯ บุญช่วย
ส.ต.ต.สุวรรณ พยาน

นายตำรวจเลียงสุรากันอยู่ในห้อง เวลา 1 ทุ่มเศษ พล.ต.อ.เผ่า มาถึงและแจกซองสีน้ัา 
ตาลผูกริบบิ้นมีชื่อผู้รับที่ซองแก่นายสิบพลตำรวจทุกคน ภายในซองนั้นเป็นธนบัตรฉบับละ 100 
จำนวนสามหมื่นบาท เม่ือแจกแล้ว พ.ต.อ.พันธ์สักด พล.ต.จ.รัตน์ พ.ต.อ.วิชิต ได้ผลัดเปลี่ยนกันพูด 
ชี้แจงแก่ผู้ที่รับแจกเป็นทำนองว่า เงินท่ีได้รับไปน้ีให้เอาไปปลูกบ้านอยู่ ใครทำอะไรมาแล้วอย่าพูด 
ไป
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กรรมการสอบสวน ไค้ความจากพยานแล้ว พล.ต.จ.ฉัตร จึงไค้ให้ พ.ต.ต.จิตร์ เจียรนัย 
พา ส.ต.ต.สุวรรณ บ่อผล พลฯบุญช่วย บุญปลุก ไปชีหลุมเผาและ?เงศพท่ีในป่ๅเมืองกาญจนบุรีเมื่อชี 
แลวกทำเครองหมายไวในวันที 23 ธันวาคม พ.ศ. 2500 แล้วกลับมาทำรายงาน พล.ต.จ.ฉัตร วันรุ่ง 
ขึน พล.ต.จ.ฉัตร พ.ต.อ.อุดม นายแพทย์ พ.ต.ต.ถวัลย์ อาศนแสน พ.ต.ต.จิตร ร.ต.ท.ดำรง ช่างภาพ 
ประจำกองวิทยาการกรมตำรวจ พร้อมด้วย ส.ต.ต.สุวรรณ พลฯ บุญช่วย และเจ้าหน้าท่ีตำรวจอีก 
หลายคนไค้ไปขุดหลุมที่พยานชี้ว่าเป็นท่ีเผาและ?เงศพนายนายเตียง กับพวกปรากฎว่าพบกระดูก
กระโหลกศีรษะ 5 แห่ง กระดูกส่วนต่าง  ๆ ของร่างกายปนกันอยู่พบหัวเข็มขัด 4 หัว พวงกุญแจ สัน 
รองเท้า วัตถุเป็นก้อน 4-5 ก้อน กรอบแว่นและกระจกแว่นตา หูปีบนี้ามัน เศษเส่ือท่ีไหม้ไฟ เศษทืเน 
ที่ไหม้ไม่หมด กุญแจมือเหล็ก 2 อัน สันนิษฐานว่าเป็นเหล็กคามขา ซึ่งเจ้าหน้าท่ีไค้จดบันทึกราย 
ละเอียดและถ่ายรูปไว้ สิ่งของที่ขุดไค้นี้ กรรมการสอบสวนไค้เรียกภริยานายเตียง สิริขันธ์ นายชาญ 
บุนนาค นายเล็ก บุนนาค และนายผ่อง เขียววิจิตร มาลู เจ้าทุกข์ต่างช้ีแจงว่า ของบางชิ้นคล้ายคลึงกับ 
ที่สามีใช้ในวันที่หายไป

บ้านพักของ พล.ต.จ.รัตน์ ในกรมตำรวจและม้านท่ีเกิดเหตุท่ีพระโขนงไค้รื้อไปก่อนท่ี 
คณะกรรมการเริมตำเนินการสอบสวนแล้ว แต่ยังคงมีร่องรอยพืนฐานและหลุมเสาอยู่
คณะกรรมการสอบสวนไค้มอบให้ ร.ต.อ.สำนอง พีรานนท์ สถาปีตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ประจำ 
กรมตำรวจ ทำแบบแปลนบ้าน ทำแผนท่ีม้าน กับแบบจำลอง โดยมีนายสงวน ไตรทรัพย์ ผู้เคยอยู่ใน 
บ้านพระโขนงที่เกิดเหตุเป็นผู้น่าชี้ ส่วนม้าน พล.ต.จ.รัตน์ ในกรมตำรวจ ไค้แบบแปลนจากกอง 
พลาธิการกรมตำรวจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมม้านพักของข้าราชการกรมตำรวจ บ้านเกิดเหตุท่ี พระ 
โขนง ทางสอบสวนไค้ความว่าเป็นของนายเจริญ ไตรโชค ซ่ึง พ.ต.อ.อรรณพ ขอเช่าไว้มีกำหนด 6 
เดือน ค่าเช่าเดือนละ 400 บาท ชำระค่าเช่าทันทีตกลงเป็นเงิน 2,400 บาท เร่ิมเช่ือเม่ือเดือนกันยายน 
หรือ ตุลาคม 2495

เม่ือไค้พยานหลักฐานปรากฎว่าจำเลยทั้ง 15 คน นี้กับพวกผู้ค้องหาท่ียังหลบหน่ไค้สม 
คบกันฆ่านายเตียง กับพวกในคดีนี้ คณะกรรมการผู้มีหน้าท่ีสืบสวนจึงทำความเห็นเสนอคณะ
กรรมการ ซ่ึงมี พล.ต.ท.ประเสริฐ รองอธิบดีกรมตำรวจ เป็นประธานคณะกรรมการ ไค้มีมติให้จับ 
จำเลยทุกคนและไค้ออกหมายจับผู้ที่หลบหนี พล.ต.จ.ฉัตร หัวหน้าพนักงานสอบสวนไค้ทำรายงาน 
การสอบสวนเสนอขออนุมัติดำเนินคดีแค่จำเลย พล.ต.ท.หลวงแผ้วพาลชน ซึ่งเป็นกรรมการอยู่ด้วย 
และเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการไค้อนุมัติให้ดำเนินคดี โดยสำนวนการสอบสวนไค้เสนอ พล.ต.ท. 
ประเสริฐ รองอธิบดีกรมตำรวจ  ๆ เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวน จำเลยท้ัง 15 คน นี้



112

ได้ตัวมาโดยพนักงานสอบสวนเรียกตัวมาแล้วแจ้งข้อหาให้ทราบแล้วควบคุมตัวไว้ บางคนให้ผู้
บังคับบัญชาส่งตัวมา แล้วจึงนำสำนวนมาดำเนินคดีฟ้องยังศาลตามลำตับ

จำเลยนำสืบต่อสัคดีมีใจความว่า ในการสอบสวนคดีกบฎ 10 พ.ย. 2495 พล.ต.อ. พระ 
พินิจชนคดี ประธานกรรมการ สังให้ทำการสอบสวนทังกลางวันและกลางคืนไม่มีวันหยุดราชการ 
พล.ต.จ.รัตน์ จำเลยท่ี 1 มีหน้าท่ีสอบสวนพยานหลักฐานร่วมคับ พล.ต.อ.พระพินิจชนคดี ร.ต.ท.
ผัน จำเลยท่ี 8 ร.ต.ต.มรกต จำเลยท่ี 9 ส.ต.อ.ระวี จำเลยท่ี 11 ส.ต.ท.ชุมพล จำเลยท่ี 12 มีหน้าท่ี' ' ^ Ï '  * 1
ประจำทีทำงานกองอำนวยการสอบสวน ซึงอยู่ชันบนและมีหน้าทีเฟ้าเอกสารของกลาง ร่วมคับเจ้า 
หน้าท่ีอ่ืนอีก 4 คน ชั้นล่างเป็นที่สอบสวน

วันท่ี 12 ธันวาคม 2495 พล.ต.จ.รัตน์ จำเลยได้นำนายเจริญ สืบแสง ผู้ต้องหาคนหน่ึงเข้า 
พบ พล.ต.อ.พระพินิจชนคดี สอบสวนเร่ืองคำร้องของนายเจริญ สืบแสง คร้ันเวลา 16.00 นาฬิกา ร. 
ต.ต.นาท โรหิตเสถียร ได้นำคำส่ังของพล.ต.ต.จำรัส มัณฑุกานนท์ ส่ังให้จัดท่ีจอดรถหน้าตึกอำนวย 
การ จำเลยท่ี 1 ได้จัดที่จอดรถอยู่จนเวลาประมาณ 17.00 นาฬิกาเศษ จึงกลับขึ้นทำงานตามเดิม จน 
ถึงเวลา 21.00 นาฬิกาเศษ จึงได้กลับที่พักที่ทุ่งมหาเมฆ วันรุ่งขึ้นจำเลยที่ 1 ไปทำงานเวลา 8.00 
นาฬิกา วันน้ันเวลา 20.00 จำเลยท่ี 1 ทำการสอบสวนนายคำเท้า รักไทย พยานผู้รู้เรื่องพวกกบฎตาม 
คำส่ังของ พล.ต.อ.พระพินิจชนคดี คืนวันท่ี 13 ธันวาคม 2495 น้ัน จำเลยท่ี 1 ทำงานอยู่จนถึง 24 
นาฬิกา

จำเลยท่ี 1 มีบ้านพักอยู่ในกรมตำรวจมาแต่ พ.ศ. 2494 แต่พอเริ่มสอบสวนคดีกบฎ 10 
พฤศจิกายน จำเลยท่ี 1 ก็ส่งครอบครัวไปอยู่บ้านทุ่งมหาเมฆ ส่วนบ้านหลวงเปิดให้เป็นที่ทำการสอบ 
สวนของสายต่าง  ๆ และเอาไว้เป็นท่ีพักของพยาน

จำเลยท่ี 1 เพ่ิงรู้จักคับ พ.ต.ต.ประดับ ธีระเกาศัลย์ พยานโจทก์เมื่อปลายปี พ.ศ. 2496 
โดย พ.ต.ต.ประดับ ย้ายมาอยู่กองตำรวจสันติบาล ปี พ.ศ. 2497 อธิบดีกรมตำรวจต้ังหน่วยแลก 
เปล่ียนข่าวไทย-จีน ขึนและส่ง พ.ต.ต.ประดับ ไปประจำอยู่ที่ไทเป ส่วนในกรุงเทพฯ มีสำนักหน่วย 
ข่าวต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 68 ถนนซอยทรัพย์ มีนายประกอบ วัชรสิน หรือนายด้วยไท เป็นหัวหน้าหน่วย 
ทั้งสองแห่งนี้ส่งข่าววิทยุแลกเปลี่ยนคันเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามคอมมูนิสต์ พ.ต.ต.ประดับ 
ไปอยู่ไทเปได้เงินค่าใช้จ่ายพิเศษนอกจากเงินเดือน เดือนละ 1,000 ดอลล่าร์ ประมาณ 20,000 บาท 
นายประกอบได้ค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลเดือนละประมาณ 18,000 บาท ในปี 2498 หนังสือพิมพ์ลงข่าว
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ว่าอัศวินแหวนเพชรตั้งวิทยุเถื่อนที่ถนนซอยทรัพย์ อธิบดีกรมตำรวจได้สั่งให้จำเลยที่ 1 สอบสวน 
ปราบปราม จำเลยที ไดสังให พ.ต.ต.ชูลิต ปราณีประชาชน และ พ.ต.ต.กระแสร์ อุณหสุวรรณ จำเลย 
ท่ี 2 ไปสืบสวนจับกุม ผลปรากฎว่าจับได้นายสุเทพพร้อมเครื่องส่งวิทยุ และส่งตัวฟ้องศาลอาญา  ๆ
ลงโทษปรับ ปรากฏตามสำนวนคดีที 2186/2497 ต่อมาหนังสือพิมพ์ลงข่าววิทยุที่ถูกจับนัน ได้เปิด 
ทำการใหม่ต่อไปอีกแลว มีรายงานของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ ยมนาค ซ่ึงขณะนันอยู่ประจำกรมประมวล 
ตัดข่าวหนังสือพิมพ์เสนออธิบดี เผ่า ผ่านมายังจำเลยท่ี 1 จึงบันทึกเสนออธิบดี วิทยุรายท่ีหนังสือลง

1 1 . ^  A  <=* <ะร£  J !  o .  d  บ1 9'นีเป็นวิทยุของหน่วยข่าวไทย-จีน ทีอธิบดีตังขนเอง อธิบดีได้มีคำสังเป็นลายลักษณ์อักษรในบันทึก 
ที่เสนอข้ึนไปนั้นว่า ให้ยุบเลิกหน่วยแลกเปลี่ยนข่าวท้ัง 2 หน่วยนี้ จำเลยท่ี 1 จึงทำวิทยุเรียก พ.ต.ต. 
ประตับ กลับจากไทเป และแจ้งนายประกอบให้เลิก พ.ต.ต.ประดับ กลับจากไทเปมๅต่อว่าจำเลยท่ี 1 
ว่าไม่ควรจะทำรุนแรงจนอธิบดีต้องสั่งเลิก พ.ต.ต.ประดับ ยังได้ต่อว่า พ.ต.ต.กระแสร์ จำเลยท่ี 6 หา 
ว่าไปจับวิทยุทำลายพวกเขาเพราะนอกจากการส่งข่าวทางการเมืองแล้วยังใช้วิทยุติดต่อพวกจีนใน 
ทางการค้ามีรายได้พิเศษอีกด้วย

พ.ต.อ.วิชิต รัตนภานุ จำเลยท่ี 2 นำสืบว่า ได้รับคำสั่งให้เป็นกรรมการฝ่ายสืบสวนและ 
อารักขาพยานในคดีกบฎ 10 พ.ย. จำเลยท่ี 2 ได้อารักขานางสาวสิริพร วรชาติ นางวิบูลย์วรรณ มัณฑ 
จิตร และนางอุบลวดี มหาสาลีนันท์ โดยทางการจัดให้พยานท้ัง 3 คนน้ีพักอยู่ช้ันบนของสโมสร 
กรมตำรวจ จำเลยท่ี 2 มีหน้าท่ีพาพยานไปให้การตามหน่วยต่าง  ๆ วันท่ี 12 ธันวาคม 2495 จำเลยท่ี 2 
ได้นำนางสาวสิริพร ไปทำการสอบสวน เวลา 17.00 นาฬิกา จำเลยท่ี 2 ได้บอกพยานท้ัง 3 ว่า จะไป 
กินเลียงฉลองนักเรียนที่สำเร็จรุ่นเดียวกันที่สโมสรทหารกองพลที่ 1 ซึ่งจัดให้มีข้ึนในวันท่ี 12 
ธันวาคม ต้ังแต่ พ.ศ. 2490 หรือ 2491 ตลอดมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2501 จึงได้เลิก

พ.ต.ต.กมล ชโนวรรณ จำเลยท่ี 4 มีหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวนคดีกบฎ 10 พ.ย. ใน 
สายของ พล.ต.จ.อัสนีย์ ยิ่งกมล การสอบสวนส่วนมากจำเลยที่ 4 เป็นผู้จด พล.ต.จ.อัศนีย์ เป็นผู้น่ัง 
และสอบสวน จำเลยท่ี 4 ไม่เคยขออนุญาตออกไปธุระนอกสถานที่เลย วันท่ี 12 ธันวาคม 2495 
จำเลยท่ี 4 ทำการสอบสวนนายกระจ่าง ธรรมโชติ ตามเอกสารหมาย จ.13 เร่ิมสอบเวลา 13.00 
นาฬิกา เสร็วราว 17.00 นาฬิกา

พ.ต.ต.สุนนท์ เอกะโรหิต จำเลยท่ี 5 ไปทำงานที่กองตำรวจนครบาล ตามปกติเวลาราช 
การ พ.ต.ต.กระแสร์ อุณหสุวรรณ จำเลยท่ี 6 ไปทำงานที่กองกำกับการกองปราบปรามตามปกติ ใน 
วันท่ี 12 ธันวาคม 2495 วันนันเลา 15.00 นาฬิกา ร.ต.ท.ประธาน บุณยวิบูลย์ ได้มาหาให้พาไปหา
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บิดาของจำเลยที่ 6 เพ่ือเป็นผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงคือ ภริยาของ ร.ต.ท.ประธาน เวลานี้ จำเลยท่ี 6 เป็น 
คนขับรถยนต์พาบิดาและ ร.ต.ท.ประธาน ไปทำธุระดังกล่าว และเวลา 19.00 นาฬิกา วันเดียวกันน้ัน 
มีการเลียงส่งนายเกษมน้องชายของจำเลยที่ 6 ซึ่งจะเดินทางไปต่างประเทสด้วยจนถึง 1.00 นาฬิกา 
จึงเลิก จำเลยท่ี 6 มีสาเหตุกับ พ.ต.ต.ประดับ เร่ืองจับวิทยุเถื่อนดังคำให้การของ พล.ต.จ.รัตน์ จำเลย 
ท่ี 1

ร.ต.อ.อิทธิพล จำเลยท่ี 7 ให้การว่าตามวันเวลาที่โจทก์กล่าวหาในฟ้องจำเลยอยู่นอกราช 
การโดยถูกออกจากราชการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2495 จำเลยท่ี 7 รู้สึกว่าถูกออกโดยไม'เป็นธรรม จึง 
ได้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ แต่เห็นว่าชักช้าจึงยื่นเร่ืองราวต่อกรม 
ตำรวจขอกลับเข้ารับราชการตามเดิม เพ่ือนฝูงแนะนำให้ไปหา พ.ต.อ.พันธ์สักด จำเลยท่ี 7 จึงได้ไป 
หา พ.ต.อ.,พันธ์สักด ที่กองปราบปรามสามยอด1ในต้นเดือนธันวาคม 2495 ไปหา 2-3 คร้ัง พบบ้างไม่ 
พบบ้าง ระหว่างงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2495 จำเลยท่ี 7 ได้ไปหา พ.ต.อ.พันธ์สักด ท่ีสโมสร 
นายตำรวจ พ.ต.อ.พันธ์สักด บอกว่าเร่ืองท่ีขอน้ันได้เห็นแล้วแต่ให้รอไปก่อน เพราะ ค ณ ะ

กรรมการกำลังติดสอบสวนคดีกบฎ จำเลยท่ี 7 ได้ขอร้องให้ช่วยเร็ว  ๆ หน่อย เพราะไม่มีงานทำ วัน 
นั้นได้เล่นบิลเลียดอยู่จน 16.00 นาฬิกา ได้พบ พ.ต.ต.ประดับ หลังจากย่ืนเร่ืองราว 6-7 เดือน จำเลยท่ี 
7 จึงได้กลับเข้ารับราชการอีก

ร.ต.ท. ผัน สาตรปรุง จำเลยท่ี 8 ร.ต.ต.มรกต มัลลิกมาลย์ จำเลยท่ี 9 ส.ต.อ.ระวี 
เธียรนันท์จำเลยที่ 11 ส.ต.ท.ชุมพล ปรีแย้ม จำเลยท่ี 12 ให้การว่ามีหน้าท่ีเป็นเวรรักษาการณ์ประจำ 
เดือนคอมมูนิสต์ เบ้าเอกสารและ,ของกลางอยู่ท่ีตึกชันบน มีอาหารซึ่งทางราชการจัดเลี้ยง และนอน 
อยู่บนตึกน้ัน พล.ต.อ.พระพินิจชนคดี พล.ต.จ.จำรัส ทำงานอยู่บนตึกชั้นบนด้วย และให้การ
ประกอบ พล.ต.จ.รัตน์ จำเลยท่ี 1 ว่าเป็นผู้สอบสวนนายคำเท้า รักไทย ในระหว่างงานฉลองรัฐธรรม 
นูญจนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา

ส.ต.อ. แนบ น่ิมรัตน์ จำเลยท่ี 10 ประจำกองตรวจสามยอด สารวัตรส่ังให้ไปเบ้ายามท่ี 
บ้าน พ.ต.อ.อรรณพ ท่ีถนนดินแดน ตังแต่เดือนตุลาคม 2495 เป็นเวลา 4 เดือน ถึงเดือนมกราคม 
2496 ก็กลับ เพราะไม่ค่อยสบาย จำเลยท่ี 10 ไม่เคยไปเมืองกาญจนบุรี ไม่เคยไปบ้านท่ีโจทก์ฟ้องท่ี 
ว่าเป็นที่เกิดเหตุที่พระโขนง
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พ.ต.ท.สิริชัย กระจ่างวงศ์ จำเลยท่ี 3 ส.ต.ต.ศาสตร์ ภาษิตานนท์ จำเลยท่ี 13 ส.ต.ต.เฉลย 
สุขสวัสด จำเลยท่ี 14 ส.ต.ต.เจริญ ไทรสาเกตุ จำเลยท่ี 15 นำสืบต่อสู้ว่า วันท่ี 9-10-11 ธันวาคม 
2495 ที่เมืองกาญจนบุรีมีงานฉลองรัฐธรรมนูญ เวลากลางวันมีการแข่งขันกรีฑากลางคืนมีมหรสพ 
แผนกตำรวจได้ส่งตำรวจเข้าแข่งขันกรีฑาประเภทประชาชน วันท่ี 12 ธันวาคม ตำรวจทำการร้ืออัฒ 
จรรย์ วันท่ี 13 มีการเลี้ยงนักกีฬาและกองเชียร์ท่ีบ้านพักผู้กำกับ ตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 
23.00 นาฬิกา ไม่มีตำรวจไปขุดหลุมในป่า

ศาลได้ตรวจพิจารณาคำพยานหลักฐานในสำนวนและคำแถลงการณ์ของโจทก์จำเลย 
โดยตลอดแล้ว ในข้อท่ีว่า นายเตียง สิริขันธ์ นายชาญ บุนนาค นายเล็ก บุนนาค นายผ่อง 
เขียววิจิตร และนายสง่า ประจักษ์วงศ์ ได้หลบหนีออกไปนอกประเทศจริงหรือไม่ มีหลักจานและ. ” “ ณ์น่ั * พู่ , 1  แ  1 1,เหตุผลให้วินิจฉัยได้หลายประการ คือ บุคคลทัง 5 คน พันไม่ปรากฏว่ามีคดีต้องถูกกล่าวหาแต่อย่าง 
ใด โดยเฉพาะนายผ่อง เขียววิจิตร และนายสง่า ประจักษ์วงศ์ ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเมือง เม่ือออก 
จากบ้าน ทุกคนไม่ได้ตระเตรียมเสือผ้าหรือสัมภาระในการเดินทางเลย นอกจากชุดท่ีแต่งติดตัวไป 
ในระหว่างน้ัน นายเตียง มีสุขภาพไม่ดี ต้องกินยาทุกช่ัวโมง ขณะประชุมก็นั่งหลับ และภรรยาก็ 
กำลังป่วยอยู่ ล้านายเตียง กับพวกจะหนีก็ไม่น่าจะหนีออกทางป่าเมืองกาญจนบุรี ท่ีเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
ไปพบรถยนต์พิงอยู่ในป่า เพราะนายเตียง ไม,ชำนาญภูมิประเทศแถบพัน แต่นายเตียง ชำนาญภูมิ 
ประเทศภาคอีสาน (ซึ่งเป็นบ้านเกิดมากกว่า) ตั้งแต่หายไปแล้วทางบ้านทุกๆ คน ตลอดจนเพ่ือน 
สนิทไม่เคยได้รับข่าวคราวว่าอยู่ท่ีไหน ตามท่ีข่าวว่านายเตียง กับพวก'ไปอยู่ท่ีน่ันท่ีน่ีบ้าง ภริยาและ 
ญาติของคนเหล่าน้ันก็ได้ส่งคนออกติดตามและสืบถามก็ไม่ปรากฏความจริงตามข่าวนั้น แม้ทางราช 
การของกรมตำรวจในสมัยนั้นจะได้รับรายงานเสนอเข้ามาว่าพบนายเตียง อยู่นอกประเทศไทย แต่ 
เจ้าพนักงานสอบสวนก็,ได้เรียกบุคคลท่ีรายงานเรื่องนีมาสอบสวน บุคคลผู้รายงานได้ให้การว่าตนมิ 
ได้พบปะนายเตียง ด้วยตนเอง เป็นแต่ได้ทราบตามทางสืบสวนเท่าพัน ซ่ึงย่อมถือเป็นเร่ืองจริงหาไม่ 
ได้ อนึ่งภายหลังจากท่ีจอมพลสฤษด ธนะรัชต์ ทำการปฏิวัติ จอมพล ป. พิบูลสงคราม พล.ต.อ.เผ่า 
ต้องออกไปจากประเทศไทยแล้ว ล้าบุคคลที่หายไปได้หลบหนีภัยการเมืองไปในครั้งนั้นและยังมี 
ชีวิตอยู่ ก็น่าจะกลับเข้ามาปรากฏตัวให้เห็นได้แล้วเพราะไม่มีอะไรจะต้องกลัวเกรงอีกต่อไป แต่ก็ไม่ 
ปรากฏว่าได้มาหรือแม้แต่ส่งข่าว เพราะฉะน้ันจึงเชื่อได้ว่านายเตียง กับพวกท่ีหายไปไม่ได้หลบหนี 
ไปเอง ยิ่งกว่านั้นเชื่อว่าบุคคลเหล่าน้ันได้ตายไปเสียแล้วด้วย

โจทก์มีพยานสืบหลายคน นายเตียง พ.ต.อ.นิลนาท วิสุทธิกุล พ.ต.ท.ชิต รัตนพล กับ 
นายสิบตำรวจ พยานโจทก์พูดกันในหมู่เพื่อนตำรวจด้วยกันว่า นายเตียง นายชาญ นายเล็ก กับพวก
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ได้ถูกฆ่าตายและศพถูกนำไปเผาในป่าเมืองกาญจนบุรี ห่อเส่ือท้ัง 5 ห่อ ที่ขนไปเผาเป็นห่อศพ 
พยานจับถูกรองเท้าที่โผล่ออกมานอกเสื่อที่มัดนั้นด้วย ขณะเผา พวกที่ช่วยกันผานั่งรอจนกว่าไฟจะ 
โทรม ก็พูดกันว่า เผาศพนายเตียง กับพบกซ่ึงเป็นคอมมิวนิสต์

หลุมที่พยานโจทก์พาพนักงานสอบสวนไปชี้ให้ขุดอยู่ป่าไนไม้รวกใกล้เชิงเขาโล้น ทาง 
ที่ไปแยกจากถนนลาดหญ้าที่กิโลเมตรที่ 9 เป็นทางคดเค้ียวไปตามป่าประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะ 
ของหลุมก่อนขุดดินเป็นแอ่งลึก ซึ่งเป็นลักษณะของดินที่ขุดแล้วกลบมานาน วิธีขุดให้นายสิบ พล 
ตำรวจที่ไปด้วยค่อย  ๆ เลาะหน้าดินออก ดินข้างหน้าเป็นดินปนทรายสีแดงคล้าย  ๆ ดินลูกรัง ขุดไป 
จนกระทั้งเห็นดินมีลักษณะเป็นขี้เล้าปนถ่าน พ.ต.ท.ถวัลย์ อาสนแสน นายแพทย์ฝ่ายนิติเวชวิทยา 
กรมตำรวจ กรรมการสอบสวนฝ่ายแพทย์ ซึ่งควบคุมการขุดด้วยคนหนึ่งจึงบอกให้หยุด
พ.ต.ท.ถวัลย์ กับนายแพทย์ ร.ต.อ.สุพักตร์ บัณทุรัตน์ ได้ช่วยกันขุดต่อ ไม่มีคนอื่นช่วยเว้นแต่จะส่ัง 
เพราะต้องการทำให้ประณีต ล้าหลายคนขุดอาจจะคุ้ยเขี่ยทำให้ไม่ได้พบของในสภาพที่เหมือนกับที่ 
พิงอยู่ เม่ือเร่ิมคุ้ยต่อไปก็พบกระดุกแต่เป็นชิ้น  ๆ ไหม้ไฟ ตรวจดูปรากฏแน่ชัดว่าเป็นกระดูกมนุษย์ 
วิธีขุด นายแพทย์ค่อย  ๆ ลอกดินออกทีละน้อยจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ก็ได้พบเศษกระดูก 
กระโหลกศีรษะเป็นชิน  ๆ เม่ือคุ้ยเข่ียบริเวณนันก็พบอีกหลายชินอยู่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้พยานเชื่อ 
ว่าตรงที่พบนันเป็นท่ีวางกระโหลกศีรษะและถูกไฟเผาไหม้แตกออกเป็นชิน  ๆ พบทางด้านศีรษะ 
แล้วจึงขุดสอบอีกด้านหรือตํ่าลงไปก็ได้พบกระลูกสันหลัง ซี่โครงแขนและขา เมื่อลอกกว้างออกไป 
ก็พบกระดูกในลักษณะเดียวกันนี้เรียงเป็น 4 แห่งด้วยกัน เรียงไปด้านเดียว และได้พบกระโหลก 
ศีรษะอีกแห่งหนึ่งอยู่ค่อยไปทางปลายเท้าระหว่างคนท่ี 3 และ 4 จึงได้ห่อกระลูกกระโหลกศีรษะ 
ตำแหน่งและห่อรวมเป็น 5 ห่อด้วยกัน ส่วนกระลูกอ่ืน  ๆ ใส่ตะแกรงถ่ายภาพไว้ด้วย นอกจาก 
กระลูกยังได้พบสิ่งของอีกหลายอย่าง เจ้าหน้าท่ีได้บันทึกตามเอกสารหมาย จ. 32

เจ้าหน้าที่นิติเวชวิทยา ได้เอากระดูกท่ีขุดได้ไปทำการพิสูจน์และทำรายงานผลการตรวจ 
พิสูจน์ไว้ เป็นที่เชื่อว่าในหลุมน้ีนมี 5 ศพ เพราะตำแหน่งท่ีพบกระโหลกศีรษะมี 5 ตำแหน่ง กระลูก 
บางชินทำให้เชื่อว่าเป็นผู้ชาย และมีบางชินท่ีเป็นเศษของกระลูกกระโหลกศีรษะแสดงให้เห็นว่าเจ้า 
ของมีอายุระหว่าง 35 ถึง 45 ปี เป็นกระดูกท่ีเผาและพิงไว้นานแรมปี เพราะมีรากฝอยของตัวไม้ไช 
ชอนเข้าไปอยู่เป็นส่วนมาก

สิ่งของท่ีขุดได้ในหลุม พนักงานสอบสวนได้นำไปให้ภริยาของผู้ตายดูนางนิวาศน์
สิริขันธ์ ได้ดูหัวเข็มขัด 1 หัว พันทอง 2 ซ่ี เศษแว่นตา สันรองเท้าและพวงกุญแจ จำได้ว่าเป็นของ
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นายเตียงใช้อยู่ เจ้าหน้าท่ีได้ขอรองเท้าท่ีนายเตียงเคยใช้ไป 1 คู่ เมื่อเทียบเคียงกับสันรองเท้าที่ขุดได้ 
จากหลุมกีเปีนขนาดเดียวกัน นางปิมปล้ืม บุนนาค นางสนิท เขียววิจิตร ได้ดูหัวเข็มขัดของกลาง 
แจ้งว่าคล้ายหัวเข็มขัดที่นายชาญ และนายผ่องใช้คนละ 1 หัว นางสุวรรณี บุนนาค เห็นพวงกุญแจมี 
ลูก 3 ดอก เป็นกุญแจรถยนต์ ตรงกับพวกกุญแจรถยนต์ของนายเล็กที่มีลูกกุญแจ 8 ดอก

ตามหลักฐานพยานและเหตุผลแวดล้อมดังกล่าวมา ซึ่งแสดงว่านายเตียงกับพวกไม่มี
ชีวิตอยู่แล้ว ประกอบกับพยานโจทก์ให้การว่ารู้เห็นการฆ่านายเตียง กับพวกที่กรุงเทพฯ แล้วนำศพ 
ไปเผาในป่าเมืองกาญจนบุรี พยานโจทก์ได้พาเจ้าหน้าท่ีไปช้ีหลุมท่ีเผาและพิงศพ ผลจากการขุด 
หลุมก็พบกระดูกมนุษย์จำนวน 5 ศพ ซ่ึงถูกไฟเผาแล้วพิงไว้เป็นปี  ๆ ตามกาลเวลาที่เกิดเหตุ จน 
กระทั่งมีการสอบสวนดำเนินคดีและได้พบสิ่งของเครื่องใช้คล้ายคลึงกับของบุคคลที่หายสาบสูญไป 
ในคดีนี้เป็นการเพียงพอท่ีศาลจะเชื่อได้ว่านายเตียง นายชาญ นายเล็ก นายสง่า และนายผ่อง ได้ถูก 
ฆ่าจริง และศพถูกนำมาเผาและพิงไว้ ณ หลุมที่เจ้าพนักงานสอบสวนได้ขุดขึ้นมานั้นเอง แม้จะไม่ได้ 
มีการชันสูตรพลิกศพเพราะศพได้ถูกทำลายจนไม่มีรูปร่างจะทำการพิสูจน์ได้ ก็พิงตามพยานหลัก 
ฐานได้ว่า กระดูกที่ขุดได้นันเป็นกระลูกของบุคคลดังกล่าวโดยถูกฆ่าตายได้

เนื่องจากพยานบุคคลของโจทก์เบิกความติดต่อสอดคล้องกันเป็นอันตีและได้หลักฐาน 
วัตถุพยานมาประกอบ จึงทำให้คำพยานโจทก์มีนำหนักน่าเชื่อถือว่าประจักษ์พยานของโจทก์,!ด้รู้
เห็นเหตุการณ์ฆ่ารายนี้ตามท่ีโจทก์นำสืบ ไม่มีทางให้ระแวงสงสัยเลยว่าพยานจะเสกสรรก์ป้นเรื่อง 
ข้ึน ส่วนรายละเอียดเก่ียวกับจำเลยแต่ละคนนัน ศาลจะได้วินิจฉัยต่อไป

สาเหตุแห่งการฆ่า ผู้ตายทุกคนไม่ปรากฎว่าเคยมีสาเหตุโกรธเคียงกับจำเลยคนใด โดย 
เฉพาะนายเตียง สิริขันธ์ เป็นนักการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกต้ังติดต่อกันทุก 
สมัย เป็นเวลาช้านาน สังกัดพรรคสหชีพ ซึ่งมีแนวนโยบายการสหกรณ์เป็นสำคัญ และมีบุคคลภาย 
นอกวงการของพรรคอาจคิดว่า เป็นพวกที่นิยมคอมมิวนิสต์ได้ สมาชิกพรรคสหชีพเคารพนับถือ 
นายปรีตี พนมยงก์ ดุจอาจารย์ แม้จะออกไปอยู่นอกประเทศก็มีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา

ระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีทำสัญญาร่วม 
พันธมิตรกับผ่ายอักษะ จึงเกิดมีคณะกู้ชาติเรียกว่าขบวนการเสรีไทยข้ึน โดยนายปรีตี พนมยงก์ เป็น 
หัวหน้าภายในประเทศ นายเตียง สิริขันธ์ เป็นหัวหน้าสายทางจังหวัดสกลนคร นายชาญ บุนนาค 
นายเล็ก บุนนาค กับพวกก็ร่วมอยู่ในขบวนการเสรีไทยท่ีหัวหิน มีการสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ด้วย
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หลังจากเลิกสงครามโลก พรรคสหชีพได้เป็นรัฐบาล นายเตียงกับเพื่อนผู้แทนราษฎรที่เป็นหัวหน้า 
หนท์ยเสรีไทยได้เป็นรัฐมนตรี นายชาญ บุนนาค เป็นสมาชิกวุฒิสภา และได้สัมปทานป่าไม้ ภาย 
หลังเกิดรัฐประหาร จอมพล ป. พิบุลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีอีก พล.ต.อ.เผ่า เป็นอธิบดีกรม 
ตำรวจ ต่อมาเกิดการปฏิวัติหลายครั้ง รัฐบาลทำการปราบปราม นายทองอินทร์ นายถวิล นายทอง 
เปลว นายจำลองอดีตรัฐมนตรีในคณะของนายเตียงถูกจับและถูกยิงตาย นักการเมืองหายไปนัยว่า 
ถูกฆ่าตายหลายคน ทั้งนี้เห็นได้ว่ากลุ่มนักการเมืองของจอมพล ป. พิบุลสงคราม พล.ต.อ.เผ่า ศรียา 
นนท์ กับกลุ่มของนายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งมีพรรคพวกคือนายเตียง นายทองอินทร์ นายถวิล นาย 
จำลอง นายทองเปลว เป็นด้น ทำการช่วงชิงอำนาจบริหารประเทศซ่ึงกันและกัน พยานในคตีนี้ล้วน 
เป็นตำรวจอยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของพล.ต.อ.เผ่า อธิบดีกรมตำรวจทั้งสิ้น จึงเป็นเหตุผลให้น่าเชื่อ 
ว่า นายเตียง นายชาญ กับพวกถูกฆ่าตายครั้งนี้ด้วยเหตุผลทางการเมือง มิใช่เพราะมีสาเหตุเป็นส่วน 
ตัวกับบุคคลใด

เหตุการณ์ฆ่าคนทัง 5 ในคตีนีกระทำท่ีกรุงเทพฯ เริ่มด้นด้วยนำตัวไปพบกับ พ.ต.อ. 
อรรณพ ที่บ้านพักของพล.ต.จ.รัตน์ จำเลยท่ี 1 ในกรมตำรวจ ทำนองเอาตัวไปสอบสวนก่อน แล้วจึง 
คุมไปฆ่าทีละคนที่บ้านเลยสะพานพระโขนง ซ่ึงพ.ต.อ.อรรณพ ได้เช่าไว้ พยานโจทก์ที่รู้เห็นเหตุ 
การณ์ตอนน้ีมี 2 คน คือ พ.ต.ต.ประตับ ธีระเกาสัลย์ กับส.ต.ต.สมพงษ์ กรพาณิช และเหตุการณ์เกิด 
ข้ึนจนถึงเวลาท่ีการสืบสวนสอบสวนพยานเป็นเวลาล่วงมาร่วม 5 ปี การสอบสวนปากคำพยานแต่ 
ละคนได้กระทำหลายครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้พยานได้นึกทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วเป็นเวลาช้า
นาน

อน่ึง เนื่องจากเวลาระหว่างเกิดเหตุจนกระทั้งมีการสอบสวนดำเนินคดีพยานและบุคคล 
ที่กล่าวถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีน้ีได้มียศตำแหน่งหน้าที่ราชการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น พยานจึงเบิก 
ความถึงบุคคลเหล่าน้ันสับสนกันในสำนวน เช่น บางคนก็เรียกตามยศเรียกตามตำแหน่งในขณะเกิด 
เหตุ บางคนก็ระบุถึงขณะทำการสอบสวนหรือในระหว่างพิจารณาคดี เป็นด้น แต่ในคำพิพากษานี้ 
จะกล่าวอ้างแต่บุคคลตามยศและตำแหน่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนดำเนินคดีเป็นสำคัญ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยท้ัง 15 คน น้ีกับพวกท่ีหลบหนียังจับตัวไม,ได้อีกหลายคน ได้สมคบ 
ร่วมกันกระทำความผิดด้วยกัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 บัญญัติว่า ในกรณีความผิดใด 
เกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็น "ตัว 
การ" คำว่า "ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน" คือ ร่วมมือร่วมใจในการกระทำความผิด หรือนัยหน่ึงได้มี
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การสมคบกันมาก่อนเพื่อกระทำความผิดน้ัน และกฎหมายลักษณะอาญา รศ.!27 มาตรา 63 ท่ีใช้อยู่ 
ในขณะความผิดนีเกิดก็มีนัยทำนองเดียวกัน

ข้อที่โจทก์นำสืบว่าได้มีการแจกเงินกันที่บ้านพ.ต.อ.พันธ์คักด ในปี พ.ศ. 2497 น้ัน ศาล 
เห็นว่าเป็นเวลาหลังเกิดเหตุถึงหนึ่งปีเศษ จะฟิงว่าผู้ท่ีไปร่วมหรือได้รับแจกเงินได้กระทำความผิด
ด้วยหาได้ไม่ เว้นแต่ทางพิจารณาจะได้ความว่าจำเลยกระทำอย่างใด คดีนี้ไม่ปรากฎว่าจำเลยได้สมรู้ 
ร่วมคิดกระทำความผิดมาก่อน เม่ือใด ท่ีไหน แต่ศาลอาจวินิจฉัยรู้ได้จากพฤติการณ์แห่งคดี จึงด้อง 
พิจารณาการกระทำของจำเลยแต่ละคนไป และเป็นการแน่ชัดว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกับการกระทำครั้ง 
น้ีมากคนด้วยกัน และเป็นเร่ืองท่ีเจ้าหน้าท่ีตำรวจต้ังแต่ช้ันนายตำรวจจนถึงพลตำรวจได้ลงมือกระทำ 
การต่าง  ๆ กัน ทังนีโดย พ.ต.อ.อรรณพ พุกประยูร เป็นผู้กำหนดแผนการ ตามธรรมดาตำรวจย่อมมี 
ระเบียบวินัยเคารพเชื่อพิงผู้บังคับบัญชา ฉะนั้นผู้น้อยกว่าจึงอาจจะทำการตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งให้ 
ทำ หรืออ้างว่าเป็นคำส่ังของผู้บังคับบัญชา โดยผู้ปฏิบัติมิได้ล่วงรู้ถึงแผนการท่ีตนกระทำน้ันได้

สำหรับ พล.ต.จ.รัตน์ จำเลยท่ี 1 บ้านพักอยู่ในกรมตำรวจ หลังท่ีโจทก์นำแบบจำลองอ้าง 
ส่งศาล พร้อมด้วยครอบครัว แต่ขณะเกิดเหตุน่าเช่ือตามจำเลยนำสืบว่าได้ส่งครอบครัวกลับไปอยู่ท่ี 
บ้านที่ทุ่งมหาเมฆจริง เพราะขณะน้ันกำลังมีการสอบสวนคดีกบฎ จึงใช้บ้านพักของ พล.ต.จ.รัตน์ 
เป็นที่พักของพยานและพ.ต.อ.อรรณพ ได้นัดให้นายเตียง นายชาญ กับพวกไปพบที่น่ัน ในตอนน้ัน 
พล.ต.จ.รัตน์ จำเลยไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวข้องร่วมกับ พ.ต.อ.อรรณพ ในการท่ี พ.ต.อ.อรรณพ จะพูด 
หรือโต้เถียงกับนายเตียง หรือนายชาญ ตลอดจนการสั่งให้เอาตัวไปก็เป็นเร่ืองของ พ.ต.อ.อรรณพ 
แต่ว่าพิงพยานโจทก์ มีแต่เห็น พล.ต.จ.รัตน์ จำเลยไปกับรถบรรทุกคนไปเผาในป่าเมืองกาญจนบุรี

ศาลพิจารณาแล้ว พล.ต.จ.รัตน์ จำเลยนำสืบพยานบุคคลหลายปากพร้อมกับมีเอกสาร 
ทางราชการ สนับสนุนว่าในวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2495 จำเลยอยู่ประจำท่ีทำงาน นำพยานคลีกบฎ 
เข้าพบ พล.ต.อ.พระพินิจชนคดี และทำการสอบสวนพยาน โดยท่ี พล.ต.อ.พระพินิจชนคลี เป็น 
ประธานกรรมการสอบสวน พล.ต.จ.รัตน์ จำเลยทำงานใกล้ชิดกับ พล.ต.อ.พระพินิจชนคดี อยู่ตลอด 
เวลา มีกิจธุระจะต้องเรียกหาเสมอ พล.ต.อ.พระพินิจชนคดี ผู้นีโจทก์และจำเลยอ้างเป็นพยานร่วม 
กัน พยานให้การว่า พล.ต.จ.รัตน์ จำเลยอยู่ปฏิบัติราชการที่กรมตำรวจไม่ได้ไปไหนจอมพล ป. พิบุล 
สงคราม ล้าออกไปนอกบริเวณก็จะต้องมีการขออนุญาต คำเบิกความของ พล.ต.อ.พระพินิจชนคดี' น้ีน้ีÿ น้ี I น้ี . ‘ น้ี, V น้ี’; น้ี'1 น้ีเป็นพยานท่ีมีนำหนักควรเชือพิง ในการนำศพไปเผาทีเมืองกาญจนบุรีนันก็ไปทำกันในเวลากลาง 
คืน และนานปีมาแล้ว ศาลไม่เช่ือว่าจำเลยท่ี 1 ได้ไปเผาศพนายเตียงกับพวกท่ีในป่าเมืองกาญจนบุรี
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พ.ต.อ.วิชิต รัตนภานุ จำเลยท่ี 2 พยานโจทก์ก็เห็นยืนยันอยู่กับ พ.ต.อ.พันธ์สักด พ.ต.อ. 
พุฒ บูรณะสมภพ บริเวณหน้าบ้านพระโขนง ระหว่างนำนายชาญ นายเล็ก นายผ่อง นายเตียง มาส่ง 
เข้าห้องรับแขกทีละคน ตอนหลังได้ขึ้นรถกลับไปพร้อมกับ พ.ต.อ .อรรณพ พุกประยูร ในวันท่ี 12 
ธันวาคม 2495 ตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมง จนราวบ่าย 4 โมงเศษ เพียงเท่านี้ จำเลยท่ี 2 นำสืบในวันท่ี 
โจทก์กล่าวหานันจำเลยมีหน้าที่คุ้มครองดูแลให้ความสะดวกแก่พยานคดีกบฎที่เป ็น หญิง จำเลยท่ี 2 
นำนางสาวสิริพร วรชาติ พยานคดีกบฎคนหน่ึงมาเบิกความเป็นพยานว่า ในระหว่างให้ความ 
อารักขาพยาน จำเลยท่ี 2 มาเวลา 6.00 นาฬิกา บางครั้งก็นอนอยู่ที่สโมสรนายตำรวจ แต่ส่วนมาก 
กลับเม่ือเวลาหลัง 24.00 นาฬิกา แล้วตลอดเวลา 3 เดือน มีระยะเวลาที่จำเลยท่ี 2 ไม่ได้อย่อารักขา

V น ี.้ น ี้ I s .  A ~  , " V ไเพียงครังเดียว คือระหว่างฉลองรัฐธรรมนูญ วันนันจำเลยที 2 บอกว่าจะไปกินเลียง บอกเม่ือเวลา 
16.00 นาฬิกา และได้จัดให้ พ.ต.ท.ปาน เป็นผู้ดูแลอารักขาแทน พยานได้เห็นจำเลยท่ี 2 กลับมาเม่ือ 
เวลา 22.00 นาฬิกา โดยจำเลยท่ี 2 บอกกับพยานว่าเสร็จจากการกินเลี้ยงมาแล้ว วันน้ันพยานถูก พล. 
ต.จ.อัศนีย์ สอบสวนทังเช้าและเย็นเสร็จเมื่อประมาณ 15.00 นาฬิกา พล.ต.อ.พระพินิจชนคดี เบิก 
ความรับรองว่า ได้แต่งตั้งให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ดูแลพยานในคดีกบฎจริง ว่าถึงหน้าท่ีให้ความอารักขา 
พยานในคดีสำคัญเช่นนัน ก็เป็นการยากท่ีคิดว่าจำเลยท่ี 2 จะปลีกตัวออกไปนอกบริเวณท่ีมีราชการ 
จะต้องรับผิดชอบได้ อย่างไรก็ตามแม้จะพีงว่าจำเลยท่ี 2 ได้ไปที่น่ันจริงก็ไม่ปรากฎว่าจำเลยที่ 2 ไป 
ด้วยกิจธุระอันใด หรือมีหน้าที่อะไรอันเป็นส่วนช่วยเหลือสนับสนุนการฆ่าคนทั้ง 5 น้ัน ด้วยเหตุน้ี 
จึงไม่พอพิงว่าจำเลยที่ 2 ได้สมคบในการกระทำความผิดด้วย

พ.ต.ต.กมล ชโนวรรณ จำเลยท่ี 4 พยานโจทก์เห็นยืนยันอยู่ในบริเวณม้านพระโขนงใน 
ระหว่างเวลาทำการฆ่า ข้อวินิจฉัยของศาลสำหรับจำเลยท่ี 4 น้ีทำนองเดียวกับจำเลยที่ 2 คือยังพิอง 
ไม่ได้ว่าได้สมคบกันมากระทำความผิด

พ.ต.ต.สุนนท์ เอกะโรหิต จำเลยท่ี 5 พยานโจทก์เบิกความว่าเห็นไปท่ีบ้าน พ.ต.อ. พันธ์ 
ศักดิ' ในวันที่มีการแจกเงินแก่นายสิบพลตำรวจ ศาลไม่ถือว่าจำเลยมีส่วนรู้เห็นในการกระทำความ 
ผิดตามโจทก์พิองเลย

พ.ต.ต.กระแสร์ อุณหสุวรรณ จำเลยท่ี 6 จำเลยนี้ พ.ต.ต.ประดับ พยานโจทก์ให้การว่า 
เม่ือ พ.ต.อ.อรรณพ เรียกพยานมาสั่งว่า ประเด๋ียวให้พาคนขับรถของนายเตียงไปนั้น ไม่ได้บอกว่า 
ให้พาไปที่ไหน แต่บอกให้ไปกับคุณกระแสร์ ภายหลังท่ี พ.ต.อ.อรรณพ ไปแล้ว พยานเห็นคนขับรถ 
ของนายเตียงนั่งอยู่ในรถยี่ห้ออ๊อสตินสีช็อคโกแล็ต และพ.ต.ต.ประชา พานายเตียงไปแล้ว พยานจึง
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ไปนั่งคุยกับพ.ต.ต .กระแสร์ จำเลยเก่ียวกับการงานท่ีเป็นผู้ช่วยกรรมการสอบสวนคดีกบฎและว่าเมื่อ 
พานายสง่าคนขับรถของนายเตียงไปนัน พ.ต.ต.กระแสร์ นั่งข้างหน้าคู่กับคนขับ พยานน่ังอยู่ตอน 
หลัง พ.ต.ต.กระแสร์ บอกกับคนขับรถให้ขับไปทางพระโขนง เป็นทำนองว่าพยานไม่รู้เรื่องนี้มๅ 
ก่อน แต่พ.ต.ต.กระแสร์ รู้

พ.ต.ต.กระแสร์ จำเลยท่ีอยู่หน้าบ้านพักของจำเลยท่ี 1 ในกรมตำรวจในวันนั้น จริงหรือ 
ไม่ ส.ต.ต.สมพงษ์ พยานคู่อีกคนหน่ึงเบิกความว่าไม่เห็น พ.ต.ต.กระแสร์ จำเลยท่ีบ้านผู้บังคับการ 
รัตน์ ถ้าจำเลยท่ี 6 อยู่ท่ีน่ันจริง ส.ต.ต.สมพงษ์ น่าจะเห็นเพราะ ส.ต.ต.สมพงษ์ นำรถยนต์มาจอคและ 
อยู่หน้าบ้านนันตลอดเวลา พ.ต.ต.ประดับ พยานโจทก์คนนี้ ตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหาคนสำคัญคน 
หนึ่งในคดีเพราะพยานเป็นคนคุมตัวนายสง่าส่งเข้าไปในห้องรับแขก แถ้วเดินทางไปเลือกสถานท่ี 
ขุดหลุมเผาศพพวกที่ตาย แล้วไปกับ พ.ต.อ.อรรณพ นำศพไปเผา จะว่าไม่รู้แห่งท่ีจะพานายสง่าไป 
กระไรไต้ พยานโจทก์เบิกความขัดแย้งกันไม่น่าเชื่อว่า พ.ต.ต.กระแสร์ จำเลยจะพานายสง่าไปบ้าน 
พระโขนงจริงดังที่ พ.ต.ต.ประดับ พยานโจทก์เบิกความนอกจากนั้นยังไต้ความว่า พ.ต.ต.
กระแสร์ จำเลย กับพ.ต.ต.ประดับ มีสาเหตุไม่ถูกกันเร่ืองจับวิทยุเถ่ือน อันเป็นทางดัดผลประโยชน์ 
ของพ.ต.ต.ประดับ พยานและศาลไม่เช่ือว่า พ.ต.ต.กระแสร์ พยานไต้นำรถไปกับพ.ต.ต.ประดับ 
ที่เมืองกาญจนบุรีด้วย

จำเลยมีพยานนำสืบว่า วันท่ี 12 ธันวาคม 2495 เวลาบ่าย 3 โมงเศษ จำเลยท่ี 6 ไต้พาบิดา 
กับร.ต.ท.ประธาน ไปพูดสู่ขอผู้หญิงให้แก่ ร.ต.ท.ประธาน และคํ่าวันที่ 13 ไต้มีการเลียงส่งนาย 
เกษม น้องชายไปต่างประเทศ เป็นหลักฐานหลายปากน่าเชื่อว่าเป็นความจริงไต้ จำเลยไม่ไต้กระทำ 
ความผิด

ร.ต.ท.ผัน ศาตร์ปรุงจำเลยท่ี 8 ร.ต.ต.มรกต มัลลิกมาลย์ จำเลยท่ี 9 ส.ต.อ.แนบ 
นิ่มรัตน์จำเลยที่ 10 ส.ต.อ.ระวี เธียรนันท์จำเลยที่ 11 ส.ต.ท.ชุมพล ปรีแย้ม จำเลยท่ี 12 จำเลยทัง 5 
คนนี้ พยานโจทก์เห็นคล้าย ส.ต.อ.ระวี เธียรน้นท์ ยืนอยู่ข้างรถจิ๊ฟ่คันที่บรรทุกศพที่หน้าบ้านพระ 
โขนง ก่อนเดินทางไปเมืองกาญจนบุรี ส่วนจำเลยอีก 4 คน พยานเห็นไปกับรถบรรทุกศพและนำศพ 
ไปเผาในป่า แต่น่ันเป็นเหตุการณ์ภายหลังท่ีฆ่าตายแล้ว ก่อนและระหว่างทำการฆ่า จำเลยทัง 5 คนนี 
ไม่ปรากฎว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย พฤติการณ์เช่นนียังปงไม่ไต้ว่าจำเลยดังกล่าวไต้สมคบร่วมมือร่วม 
ใจในการกระทำผิด จำเลยจึงไม่มีความผิดดังโจทก์ฟ้อง
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พ.ต.ท.สิริชัย กระจ่างวงศ์ จำเลยท่ี 3 ส.ต.ต.ศาสตร์ ภาษิตานนท์ จำเลยท่ี 13 ส.ต.ต.เฉลย 
สุขสวัสด จำเลยท่ี 14 ส.ต.ต.เจริญ ไทรสาเกตุ จำเลยท่ี 15 พ.ต.ท.สิริชัย เป็นผู้กำกับการตำรวจ จำเลย 
อ่ืนเป็นเจ้าหน้าท่ีตำรวจประจำจังหวัดกาญจนบุรี ในขณะนั้นพยานโจทก์มี ส.ต.ต.สมพงษ์ กรพานิช 
เบิกความว่า พ.ต.อ.อรรณพ ไปท่ีวังปารุสกวัน ขึ้นไปบนตึกแล้วลงมาส่งกระดาษมีข้อความให้พยาน 
โทรเลข ถึงผู้กำกับการตำรวจเมืองกาญจนบุรี ใจความโทรเลขว่า "ศาสตร์เตรียมพร้อมไว้,' แต่ตาม 
หลักฐานเอกสาร หมายเลข จ.30 ของทางราชการตำรวจ โทรเลขท่ี พ.ต.อ.อรรณพ ให้ส่งน้ันมีข้อ 
ความว่า "สั่งพลฯศาสตร์เตรียมงานพร้อมวันนี้ ล้าผู้กำกับไม่อยู่ให้สั่งภริยา" แม้จะแตกต่างกันก็พอ 
เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า พ.ต.อ .อรรณพ ได้ส่งโทรเลขไปจริง และมีข้อความเอกสาร จ.30 น้ันถูก 
ต้อง เป็นโทรเลขให้เตรียมเร่ืองหลุมเผาศพ ซ่ึงต่อมาเม่ือ พ.ต.ต.ประดับ พ.ต.ต.ประชา เดินทางไป 
เมืองกาญจนบุรีก็ตรงไปหา พ.ต.ท.สิริชัย จำเลยถามว่างานท่ี พ.ต.อ.อรรณพ สั่งไว้เรียบร้อยหรือยัง 
พ.ต.ท.สิริชัย บอกว่าไปกับเด็กก็แล้วกัน แล้วจึงไปตาม ส.ต.ต.ศาสตร์ จำเลยมาขับรถพา พ.ต.ต. 
ประดับ กับตำรวจเมืองกาญจนบุรีไปหาท่ีขุดหลุม และขุดหลุมเอาทืเนใส่ไว้ในหลุมนั้น ทางพิจารณา 
ได้ความดังน้ี น่าเช่ือว่า พ.ต.ท.สิริชัย จำเลยได้รับคำส่ังจาก พ.ต.อ.อรรณพ ล่วงหน้ามา ให้เตรียมการ 
ขุดหลุมไว้แล้ว แต่ พ.ต.ท.สิริชัย ไม่ไปด้วยใช้ให้ตำรวจในบังคับบัญชาไปกับ พ.ต.ต.ประดับ ข้อท่ีว่า 
ได้รับคำส่ังจาก พ.ต.อ.อรรณพ น้ัน พ.ต.อ.อรรณพ จะได้ส่ัง พ.ต.ท.สิริชัย ว่าอย่างไรบ้าง โจทก์ไม่มี 
พยานรู้เห็นมาสืบ อาจจะเป็นเพียงสั่งให้เตรียมขุดหลุมไว้ในป่าจะเอาอะไรไปเผา โดยไม่บอกเร่ือง 
ราวว่าจะฆ่านายเตียงกับพวกแล้วจะเอาศพไปเผาท่ีนั่นก็ได้ เพราะงานที่จะทำต่อไปนั้นเป็นเรื่อง
สำคัญ เป็นความลับ ไหนเลยจะบอกให้ พ.ต.ท.สิริชัย รู้ละเอียดล่วงหน้าเป็นระยะนานวัน แม้เวลาท่ี 
จะใช้ก็คงไม่ได้กำหนดไว้ จึงต้องโทรเลขไปบอกอีก เม่ือมีทางจะ เป็นไปได้ว่า พ.ต.ท.สิริชัย จำเลยมิ 
ได้ล่วงรู้แผนการฆ่านายเตียงกับพวกมาก่อน การท่ีได้สั่งให้จำเลยที่ 13-14-15 ไปกับ พ.ต.ต.ประดับ 
และจำเลยได้ไปร่วมเผาศพผู้ท่ีถูกฆ่าตายด้วยบัน ไม,เรียกว่าเป็นการสบคบกันกระทำความผิดหรือ 
สนับสนุนการกระทำผิดแต่อย่างใด และสำหรับจำเลยท่ี 13-14-15 น่าจะรู้ความจริงเมื่อขณะทำการ 
เผาหรือหลังจากบันจึงไม่ใช้ผู้ทำความผิดร่วมด้วยดังโจทก์ฟ้อง

ร.ต.อ.อิทธิพล เครือใย จำเลยท่ี 7 น้ัน ส.ต.ต.สมพงษ์ กรพานิช พยานโจทก์ให้การว่าเห็น 
อยู่ท่ีในห้องรับแขกกับ ส.ต.ต.ดำรง ส.ต.ต.จรัญ หรือโย่ง (สองคนหลังนิพนักงานสอบสวนระบุว่า 
คือ ส.ต.อ.ดำรง วงษ์สุนทร และ ส.ต.ต.จรัญ หรือโข่ง เสงี่ยมพงษ์) ทัง 3 คน ได้เข้ากลุ่มรุมปลุกปลำ 
นายชาญ นายเล็ก นายผ่อง นายเตียง และนายสง่า ตามลำดับ ช้ันศาลไต,สวน ส.ต.ต.สมพงษ์ ให้การ 
ว่า ร.ต.อ.อิทธิพล จำเลยเป็นคนท่ีเข้ารัดคอคนท่ีถูกส่งเข้าห้องรับแขกบัน แต่ชั้นศาลอาญาพยานว่า 
ไม่ได้สังเกต พ.ต.ต.ประดับ เบิกความว่าเห็นคนในห้อง 3-4 คนบัน เข้ากอดปลํ้านายสง่า 2-3 นาที ก็
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ได้ยินเสียงคล้ายคนล้ม นอกจาก ร.ต.อ.อิทธิพล จำเลยกับพวก 2 คน ดังกล่าวมาแล้ว ยังมี ร.ต.ท. 
พิชิต (ยศต่อมาคือ ร.ต.อ.พิชิต วิชัยธนะพัฒน์) สารวัตรประสงค์ (พ.ต.ต.ประสงค์ มัชฌิมานนท์) พ. 
ต.ต.ประชา ซึ่งเป็นคนนำตัวนายชาญ นายเล็ก นายผ่อง และนายเตียง ไปส่งท่ีห้องรับแขกก็ได้เข้ามา 
ช่วยปลาด้วย ตามท่ีพยานโจทก์ให้การดังกล่าวมา แม้จะเพี้ยนไปจากที่เคยให้การมาแต่ครั้งก่อนบ้าง 
แต่ก็ยังพอมีนำหนักพอให้เชื่อพิงได้ว่า ร.ต.อ.อิทธิพล จำเลยเป็นคนหน่ึงที่ได้ลงมือฆ่านายเตียงกับ 
พวกดังโจทก์ฟ้องกล่าวหาจริง โดยสมคบกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องอีกหลายคน แม้โจทก์จะไม่มี 
พยานเห็นคนเหล่านั้นถูกฆ่าถึงตายกับตาของพยานเอง อาศัยเหตุผลแวดล้อมที่ผู้ถูกส่งตัวเข้าไปใน 
ห้องรับแขกนั้นถูกฆ่าตายที่บ้านนั้นแน่นอน เพราะต่อมาได้มีการขนศพจากที่นั้นไปเผา

กรรมการผู้สะสางคดีและพนักงานสอบสวน ล้วนเป็นตำรวจด้วยกันกับจำเลย ผู้ท่ีรวบ 
รวมพยานหลักฐานไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย จึงไม่มีทางให้ระแวงสงสัยว่ากลั่น
แกล้งปรักปรำจำเลยด้วยเหตุใด

ขณะทำความผิด ร.ต.อ.อิทธิพล จำเลยอยู่นอกราชการ กำลังยื่นร้องต่อกรมตำรวจและ 
ติดต่อขอกลับเข้ามารับราชการตามเดิม พยานหลักฐานท่ีเห็นจำเลยท่ี 7 อยู่ท่ีสโมสรนายตำรวจไม่มี 
นำหนักหลักฐานพิงมาหักล้างพยานโจทก์ได้

ผู้ตายทัง 5 คนไม่มีคตีเกี่ยวข้องเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด แต่ได้ถูกเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
เรียกตัวไปสอบสวนในฐานะเป็นพยานแล้วคุมตัวไปฆ่าเสีย ส่วนนายผ่อง นายสง่า ไม่มีหน้าท่ีเก่ียว 
ข้อง เป็นแต่ร่วมไปด้วยก็ถูกฆ่าเสียเพ่ือปิดปากมากกว่าอื่น การท่ีจะฆ่าคนทั้ง 5 คนได้จำต้องมีแผน 
การตระเตรียมสถานที่และกำลังคนร่วมทำงานกันหลายคน จึงเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) แต่ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 250 
(3) ต้องเป็นการฆ่าโดยความพยายามด้วยความพยาบาทมาดหมาย คดีน้ีไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าผู้สม 
คบร่วมคิดคนใดมีความพยาบาทมาดหมายแก่ผู้ตายมาก่อน จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณต่อจำเลยว่า 
ไม'เข้าเหตุฉกรรจ์ ข้อนี้ แต่การที่จำเลยท่ี 7 กับพวกใช้กำลังกายฆ่าคนถึง 5 คน ติดต่อกันทีละคนโดย 
ผู้ถูกฆ่าไม่มีโอกาสรูตวไม่สามารถจะต่อล้ขัดขืนได้ จึงเป็นการฆ่าที่แสดงความดุร้ายทำแก่ผู้ตายให้ 
ได้รับความลำบากอย่างสาหัส อันมีโทษชั้นสูงสุดตามบทกฎหมายไม่มีทางปราณีได้

อาศัยเหตุผลดังวินิจฉัยมา จึงพร้อมกันพิพากษาว่า ร.ต.อ.อิทธิพล เครือใย จำเลย มีความ 
ผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา รศ.!27 มาตรา 63-64 มาตรา 250 (5) และประมวล
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กฎหมายอาญา มาตรา 83-84 และมาตรา 289 (5) ซึ่งมีอัตราโทษเท่ากัน โดยให้ลงโทษประหารชีวิต 
ร.ต.อ.อิทธิพล เครือใย จำเลยให้ตายตกไปตามกัน ส่วนจำเลยอ่ืนรวม 14 คน ทางพิจารณายังพิงไม, 
ได้ว่าได้ร่วมกระทำความผิดดังโจทก์ฟ้อง จึงให้ยกฟ้องโจทก์ปล่อยดัวพิ'นข้อหาไปเฉพาะคดีน้ี ตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185/

นายประสาท สุคนธมาน 
นายสวัสด นราภิรมย์ขวัญ 
นายบรรจบ เสาวรรณ 
นายสว่าง เวทยาวุฒิกรรม วงษ์สิริ
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ประว้ฅิผู้เขียน

นายเฉลิมเกียรติ ภาระเวช จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง 
จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ เม่ือปี 2538 และได้เข้าศึกษาต่อที่ภาควิชาการปกครอง 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือปี 2539 ในระหว่างศึกษาอยู่นั้น ได้ทำหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย 
สอน วิชาการเมืองการปกครองไทย และ'วิชาความรู้เบืองด้นทางรัฐศาสตร์ ต้ังแต่ปี พ.ศ 2539-2542
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